


ที่ปรึกษา

	 นายสรศักดิ์	 เพียรเวช

	 นางสาวสุภาสินี	 ขมะสุนทร

บรรณาธิการ

	 นางจงเดือน	 สุทธิรัตน์

ผู้จัดการ

	 นางบุษราคำา	 เชาวน์ศิริ

กองบรรณาธิการ

	 นางพรรณพร	 สินสวัสดิ์

นางสาวอารีย์วรรณ		 พูลทรัพย์

	 นายพิษณุ	 จารีย์พันธ์

	 นางสาวอรทัย	 แสนบุตร

	 นางสาวจุฬีวรรณ	 เติมผล

	 นางสาวนิธิมา	 ประเสริฐภักดี

	 นางสาวสหวรรณ	 เพ็ชรไทย

	 นางสาวอาภรณ์	 เนื่องเศรษฐ์

	 นางสาวสุรดา	 เซ็นพานิช

	นางสาวเสาวลักษณ์	 ธนชัยอภิภัทร

	 นางสาวดลธี	 จุลนานนท์

	 นางสาวจริยาพร	 ดีกัลลา

ฝ่ายศิลปกรรม

	 นายมานะ	 เรืองสอน

	 นายนิธิทัศน์	 องค์อศิวชัย

	 นางสาวณัฐนันท์	 วิชิตพงศ์เมธี

พิมพ์ที่

สำานักการพิมพ์

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

	 นางสาวกัลยรัชต์	 ขาวสำาอางค์

ภาพกิจกรรม	 ๒

การประชุมสภา	 ๘

	 สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ๘

รอบรั้วสภา	 ๑๓

	 ข่าวในประเทศ	 ๑๓

	 ข่าวต่างประเทศ	 ๒๑

แวดวงกรรมาธิการ	 ๒๗

กฎหมายควรรู้	 ๓๓

ภาพเก่าเล่าเรื่อง	 ๓๘

เรื่องน่ารู้	 ๔๑

๒๗

๒

๓๓ ๓๘ ๔๑

๘ ๑๓ ๒๑

วัตถุประสงค์
 เพื่อเป็นวารสารรายงานข่าวและบทความท่ีเก่ียวข้องกับวงงานรัฐสภา	 และเผยแพร่นโยบายการปฏิบัติงานของสำานักงาน										

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ให้สมาชิกฯ	 ข้าราชการ	 และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

ระเบียบการ
 ๑.	 ออกเป็นรายเดือน	 (ปีละ	๑๒	เล่ม)

	 ๒.	ส่วนราชการบอกรับเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด	 ๆ	 ที่ ผู้จัดการเอกสารข่าวรัฐสภา	 กลุ่มงานผลิตเอกสาร																														

สำานักประชาสัมพันธ์	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ถนนประดิพัทธ์ิ	 แขวงสามเสนใน	 เขตพญาไท	 กรุงเทพฯ	 ๑๐๔๐๐	

โทร.	 ๐	๒๒๔๔	 ๒๒๙๑-๕	 โทรสาร	 ๐	๒๒๔๔	 ๒๒๙๒

	 ๓.	การย้ายท่ีอยู่ของสมาชิกโปรดแจ้งให้ผู้จัดการทราบทันที	 พร้อมทั้งแจ้งสถานที่อยู่ใหม่ให้ชัดแจ้ง	 เพื่อความสะดวก																			

ในการจัดส่งเอกสาร

เอกสารข่าวรัฐสภา

ปีที่	 ๔๓	 ฉบับที่	 ๘๕๘	 เดือนเมษายน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑
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 เตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายจากอาคารรัฐสภาฯ

	 วันที่	 ๑๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 ณ	 ส�านักงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 เขตดุสิต	 กรุงเทพฯ

นายคุณวุฒิ	 ตันตระกูล	 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด�าเนินการเคล่ือนย้าย

บุคลากร	 วัสดุอุปกรณ์	 และครุภัณฑ์จากอาคารรัฐสภาไปยังท่ีท�าการอาคารชั่วคราว	 เป็นประธานในการประชุม																			

เพ่ือรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร

รัฐสภาแห่งใหม่	 โดยมี	 นายพินิจ	 พูลเกิด	 ผู ้จัดการส�านักงาน															

ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 เป็นผู้บรรยาย 

ทั้งน้ี	 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก�าหนดแผนการด�าเนินงาน

เคลื่อนย้ายบุคลากร	 วัสดุอุปกรณ์	 และครุภัณฑ์	 ให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยแล้วเสร็จตามแผนและขั้นตอนท่ีก�าหนดไว้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ภาพกิจกรรม

สัมมนาเรื่อง  “ทิศทางและแนวทางการพัฒนางานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาฯ” 

	 วันที่	 ๑๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 ณ	 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ	 หมายเลข	 ๒๑๕	 –	 ๒๑๖	 ชั้น	 ๒							

อาคารรัฐสภา	 ๒	 นายสรศักดิ์	 เพียรเวช	 เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา

เรื่อง	 “ทิศทางและแนวทางการพัฒนางานของสถานีวิทยุกระจายเสียง

และวิท ยุ โทรทัศน ์ รั ฐสภา	 ตามแผนยุทธศาสตร ์สถานีวิทยุ																									

กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 –	 ๒๕๖๔”	

โดยมี	 นางสาวสุภาสินี	 ขมะสุนทร	 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

กล่าวรายงาน	 และมอบนโยบาย	 รวมทั้งทิศทางการพัฒนางานของ

สถานีฯ	 ตามแผนยุทธศาสตร์
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มอบรางวัลพิเศษ  พร้อมเกียรติบัตรให้แก่โครงการ  Life  Change  3D 

 วันที่	 ๑๗	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 ณ	 ลานกิจกรรม	 Feel	 Fit	 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต	 นายสรศักดิ์	 เพียรเวช 

เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร	 มอบรางวัลพิเศษ	 พร้อมเกียรติบัตรให้แก่โครงการ	 Life	 Change	 3D	 จัดท�าโดย																																

เด็กและเยาวชนนอกระบบ	 กลุ่มจังหวัดยะลา	 เนื่องจากเป็นผลงานส่งเสริม

และสนับสนุนให้ประชาชนมีส ่วนร ่วมทางการเมืองและพัฒนา

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ในงานมหกรรม

เยาวชนนวัตกรรมทางสังคม	 (Social	 Innovation	 and	 Youth	 Expo) 

ท้ังน้ี	 มีผลงานที่ส่งเข้าประกวด	 จ�านวน	 ๒๐	 โครงการ	 จัดโดย	

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 และ															

คณะสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“รัฐสภารวมใจ  บริจาคโลหิต”  ประจ�าปี  ๒๕๖๑

 วันที่	 ๑๙	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 ณ	 ห้องโถง	 ช้ันล่าง	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

โดย	 ส�านักบริการทางการแพทย์ประจ�ารัฐสภา	 ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	 สภากาชาดไทย	 จัดโครงการ																			

“รัฐสภารวมใจ	 บริจาคโลหิต”	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๑	 ครั้งที่	 ๑	 โดยมี

วั ต ถุประสงค ์ เพื่ อส ่ ง เสริมกิ จกรรมท� าความดี เพิ่ มพูนการม	ี																											

จิตส�านึกสาธารณะ	 และส่งเสริมให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ																													

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	 ข้าราชการ	 ลูกจ้าง	 พนักงานราชการ	

และสื่อมวลชน	 ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต	 เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เจ็บป่วย 

รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนการ

บ�าเพ็ญประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ให้การรับรอง  เอกอัครราชทูตฯแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกประจ�าประเทศไทย

 วันที่	 ๑๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 ณ	 ห้องรับรองพิเศษ	 ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๒	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร 

วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ให้การรับรอง	 นายอับเดลอิลาห์	 เอล	 ฮูสนี่	 (H.E.	 Mr.	 Abdelilah	 EL	

HOUSNI)	 เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�านาจเต็มแห่งราชอาณาจักร					

โมร็อกโกประจ�าประเทศไทย	 ที่ขอเข้าเยี่ยมคารวะเพ่ือหารือเกี่ยวกับ

ความร่วมมือทวิภาคี	 และการแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐสภาไทยและ

รัฐสภาโมร็อกโก
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 ให้การต้อนรับ  ผู้แทนมูลนิธิคอนราด  อาเดนาวร์  ประจ�าประเทศไทย

	 วันท่ี	 ๒๐	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 ณ	 ห้องรับรอง	 ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายสรศักด์ิ	 เพียรเวช														

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ให้การต้อนรับนายจอร์ช	 แก็ฟโรน	 (Mr.	 Georg	 Gafron)	 ผู้แทนมูลนิธิคอนราด	 อาเดนาวร์ 

ประจ�าประเทศไทย	 และนางนภาจรีย์	 จิวะนันทประวัติ	 ผู้อ�านวยการโครงการมูลนิธิคอนราดฯ	 ที่เข้าเยี่ยมคารวะ																						

ในโอกาสที่นายจอร์ช	 แก็ฟโรน	 เข้ารับต�าแหน่ง

	 	 	 เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร	 ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธ	ิ																				

คอนราดฯ	 ท่ีได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่													

ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 ความเป็น

พลเมือง	 และการสร้างเครือข่ายของส�านักงานฯ	 มาโดยตลอด

	 	 	 ในการนี้	 ผู้แทนมูลนิธิคอนราดฯ	 ได้เสนอให้มีการจัดท�า

บันทึกข้อตกลงร่วมกัน	 ในการร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่

ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 รวมทั้งงาน

ด้านส่ือวิทยุและโทรทัศน์	 ระหว่างมูลนิธิคอนราดฯ	 กับส�านักงานฯ	

ซึ่งจะได้มีการหารือในโอกาสต่อไป

งานแถลงข่าวการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า  ประจ�าปี  ๒๕๖๑

	 วันที่	 ๒๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 ณ	 ห้องโถง	 ชั้น	 ๑	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 นางสาวสุภาสินี	 ขมะสุนทร																				

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในงานแถลงข่าวการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๑ 

ชิงเงินรางวัลรวม	 ๖๘๐,๐๐๐	 บาท	 แบ่งเป็นประเภทเรื่องสั้น	 และบทกวี 

เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยส่งผลงานได้

ตั้งแต่บัดนี้	 ถึงวันท่ี	 ๓๐	 เมษายน	 ๒๕๖๑	 สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ท่ีกลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตย	 ส�านักประชาสัมพันธ	์

โทร.	 ๐	 ๒๒๔๔	 ๒๕๑๕-๖	 และติดตามข่าวสารเก่ียวกับการ

ประกวดได้ที่	 www.facebook.com/phan.waenfah

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาย  ประจ�าปี  ๒๕๖๐

 วันที่	 ๒๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 ณ	 บริเวณห้องโถง	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 ชั้นสายสะพาย	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๐ 

ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในการนี้	 ได้มีสมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คณะผู้บริหารและข้าราชการในส่วนราชการ

สังกัดรัฐสภา	เข้าร่วมในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
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พิธีเปิด  “การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  Basic  Life  Support  ตาม  AHA  Guideline  ๒๐๑๕

	 วันที่	 ๒๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 ณ	 ห้องประชุมคณะ

กรรมาธิการหมายเลข	 ๒๑๕	 –	 ๒๑๖	 ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๒	

นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ								

คนที่หนึ่ง	 ในฐานะประธานกรรมการบูรณาการ	 ประสานงานกรณี											

กู้ชีพฉุกเฉิน	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 “การฝึกอบรมการช่วยชีวิตข้ันพื้นฐาน 

Basic	 Life	 Support	 ตาม	 AHA	 Guideline	 2015	 (American									

Heart	 Association)”	ประจ�าปี	 ๒๕๖๑

ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย

	 วันท่ี	 ๒๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 ณ	 ห้องประชุมคณะ

กรรมาธิการ	 หมายเลข	 ๒๒๐	 ช้ัน	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๒	 พลเอก	

นิพัทธ์	 ทองเล็ก	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เป็นประธานการ

ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการ															

ว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชียเพ่ือพิจารณา

การเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วย

สังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชียและร่างค�าส่ังแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการด้านต่าง	 ๆ

ร่วมงาน  "อุ่นไอรัก  คลายความหนาว"

 วันที่	 ๒๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 ณ	 พระลานพระราชวังดุสิต	 และสนามเสือป่า	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร 

วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 น�าคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคู่สมรส	 พร้อมด้วยผู้บริหาร

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและผู ้บริหารส�านักงานเลขาธิการ																

สภาผู้แทนราษฎร	 และ	 บุคคลท่ีเก่ียวข้องในวงงานรัฐสภา	 ร่วมงาน 

“อุ่นไอรัก	 คลายความหนาว”	 โดยได้กราบถวายบังคมพระบรมราชา

นุสรณ์	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 และเยี่ยมชม

นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว	 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทร																		

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 ชมผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและร้านผลิตภัณฑ	์																

จิตอาสา	 รวมถึงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ
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ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง  “กฎหมายท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ”

 วันท่ี	 ๒๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 ณ	 ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่าศาลา	 จังหวัดเชียงใหม่	 นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 ปาฐกถาพิเศษ	 เรื่อง	 “กฎหมายท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ”	 ในการประชุม

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่	 ให้แก่สมาชิกสมาคมสันนิบาต

เทศบาลเชียงใหม่	 จ�านวน	 ๒๕๐	 คน	 ได้แก่	 นายกเทศมนตร	ี

ประธานสภาและปลัดเทศบาลภายในจังหวัดเชียงใหม่	 โดยม	ี																					

นายวิทวัส	 บุญญสถิตย์	 และพลเอก	 สมศักดิ์	 นิลบรรเจิดกุล

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ร่วมด้วย

ให้การรับรองสมาชิกสมัชชาแห่งชาติสาธารณรัฐมาดากัสการ์

	 วันที่	 ๒๖	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 ณ	 ห้องรับรองพิเศษ	 ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๒	 ศาสตราจารย์พิเศษ																							

พรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ให้การรับรองนายราเบนิรินา	 มามินิไอนา	 ซูลูนไดรเบ

(Mr.	 Rabenirina	 Maminiaina	 Solondraibe)	 สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ

สาธารณรัฐมาดากัสการ์	 และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา

มาดากัสการ์-ไทย	 และคณะ	 ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย

อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ระหว่างวันท่ี	 ๒๕	 กุมภาพันธ์	 -	 ๑	 มีนาคม	 ๒๕๖๑	 โดยมี

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 และกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา

ไทย-มาดากัสการ์	 ร่วมให้การรับรอง

สัมมนา  เรื่อง  “บทบาทสตรีไทยในยุคไทยแลนด์  ๔.๐”

 วันท่ี	 ๖	 มีนาคม	 ๒๕๖๑	 ณ	 บริเวณห้องโถง	 ชั้น	 ๑	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา	 เนื่องในวันสตรีสากล	 ๒๕๖๑	 เรื่อง	 “บทบาทสตรีไทย

ในยุคไทยแลนด ์ 	 ๔.๐”	 โดยมีนาง สุวรรณี 	 สิริ เวชชะพันธ 	์																			

รองประธานกรรมาธิการการสังคม	 เด็ก	 เยาวชนสตรี	 ผู ้สูงอายุ											

คนพิการและผู ้ด ้อยโอกาส	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่สอง																			

เป็นผู้กล่าวรายงาน	 ทั้งนี้	 มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม	 เยาวชน	 นักศึกษา	 สื่อมวลชน	 และประชาชน

ทั่วไป	 เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว
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ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

 วันที่	 ๗	 มีนาคม	 ๒๕๖๑	 ณ	 โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 ถนนทหาร	 แขวงนครไชยศรี	 เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ	 ศาสตราจารย ์พิ เศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห ่งชาติ	 พร ้อมด ้วยสมาชิก																																						

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 และคณะกรรมการชุดต่าง	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 เข้ารับฟัง

การบรรยายสรุปความคืบหน้าการก่อสร ้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร ้อมอาคารประกอบ	 จากนั้น	 ประธาน																																									

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 น�าคณะเข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ	 ณ	 บริเวณพื้นท่ีการก่อสร้าง	

และตอบข้อซักถามสื่อมวลชนในประเด็นต่างๆ	 ว่า	 ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 พร้อมอาคารประกอบ	

คืบหน้าไปมากกว่าร้อยละ	 ๕๐	 คาดว่าจะเข้าใช้พื้นที่บางส่วนได้ในปี	 ๒๕๖๒	 พร้อมระบุการก่อสร้างเป็นไปตาม

โรดแมปที่ก�าหนด

ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการด้านสถานที่จัดการประชุมฯ

	 วันที่	 ๘	 มีนาคม	 ๒๕๖๑	 ณ	 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ	 หมายเลข	 ๓๖๐๑	 ชั้น	 ๖	 อาคารรัฐสภา	 ๓	

นายธ�ารง	 ทัศนาญชลี	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเตรียมการด้านสถานที	่											

จัดการประชุม	 (ภายใต้คณะกรรมการอ�านวยการจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก	 ครั้งที่	 ๙)																				

เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ	 ครั้งที่	 ๒/๒๕๖๑	 เพ่ือพิจารณาทบทวนสถานท่ีจัดการประชุมสมัชชาใหญ่

สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก	 ครั้งที่	 ๙	 ณ	 กรุงเทพมหานคร
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สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การประชุมสภา

ดอนกระสินธุ์  พ.ศ.  ....  ซึ่งคณะกรรมาธิการการบริหาร

ราชการแผ่นดินพิจารณาเสร็จแล้ว  (เรื่องด่วนที่  ๑) 

  ผลการพิจารณา

  ท่ีประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระท่ีสามสมควร

ประกาศใช้เป็นกฎหมายพร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกต

ของคณะกรรมาธิการฯ  เพื่อส ่งไปยังคณะรัฐมนตรี

ประกอบการพิจารณาด�าเนินการต่อไป

  ๒. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ

(ฉบับท่ี  .. )  พ.ศ.  ....  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาเสร็จแล้ว  (เรื่องด่วนที่  ๒) 

  ผลการพิจารณา

  ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระที่สาม  สมควร

ประกาศใช้เป ็นกฎหมาย  พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับ                 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  เพื่อส่งไปยัง

คณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาด�าเนินการต่อไป

  ๓. ร ่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง  (ฉบับท่ี  ..) 

พ.ศ.  ....  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 

(เรื่องด่วนที่  ๓) 

  ผลการพิจารณา

  ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติในวาระที่สามสมควร

ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑  วันพฤหัสบดีที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑
  ประธานด�าเนินการเปิดประชุมและให้ที่ประชุม               

รับทราบ  เรื่อง  ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตาม

ข ้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร ่าง                 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ....

  ที่ประชุมรับทราบ

  เรื่องที่พิจารณา   

  ๑.  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ซึ่งที่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

จ�านวน  ๒  ครั้ง  ดังนี้

  ครั้งที่  ๖๒/๒๕๖๐  วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  ตุลาคม 

๒๕๖๐  และครั้ งที่   ๖๓/๒๕๖๐  วันพฤหัสบดีที่   ๒ 

พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๐

  จากนั้น  ประธานของที่ประชุมได้ด�าเนินการให ้               

ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน  ดังนี้

  เรื่องที่พิจารณา   

  ๑. ร ่ างพระราชบัญญัติ โอนที่ ราชพัสดุ ท่ี เป ็น

สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

โดยเฉพาะ  ในท้องที่ต�าบลกมลาไสย  อ�าเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ์  ให้แก่นางบุญมี  ดอนเมือง  และนางสวาท 
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  ต ่อจากนั้น  ประธานของท่ีประชุมได ้แจ ้งต ่อ                       

ที่ประชุมว่าในการประชุมสภาครั้งนี้ไม่มีเรื่องกระทู้ถาม 

เรื่องคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  เรื่องที่ค ้าง

พิจารณา  และเรื่องที่ เสนอใหม่และได้ด�าเนินการให ้                    

ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ  ดังนี้

  ๑. ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ส ่ ง เสริมมาตรฐานผู ้ ฝ ึ กสอนกีฬาและผู ้ ตั ดสินกีฬา        

พ.ศ.  ....  (ระเบียบวาระที่  ๗.๑)  โดยประธานคณะ

กรรมาธิการวิสามัญฯ  (พลอากาศเอก  ชาลี  จันทร์เรือง) 

ได้ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

เป็นคร้ังที่สาม  ออกไปอีก  ๓๐  วัน  โดยข้อบังคับการประชุม 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ข้อ  ๙๘  วรรคหนึ่ง 

  ผลการพิจารณา

  ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบให้งดใช ้          

ข้อบังคับฯ  ข้อ  ๙๘  วรรคหนึ่ง  (๑)  ประกอบข้อ  ๒๑๓ 

เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี  โดยให้คณะกรรมาธิการ                

วิสามัญฯ  ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ              

ดังกล่าวเป็นครั้งท่ีสาม  ออกไปอีก  ๓๐  วัน  นับแต่วันท่ี 

๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

  ๒. ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

การยาสูบแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ....  (ระเบียบวาระท่ี  ๗.๒) 

โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  (นายโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์) 

ได้ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

เป็นครั้งท่ีหนึ่ง  ออกไปอีก  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่  ๖ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๙๘  วรรคหนึ่ง  (๑)

  ผลการพิจารณา

  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

  สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

  สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย  จ�านวน  ๓  ฉบับ 

ดังนี้

  ๑.  ร ่ า งพระราชบัญญัติ โอนที่ ราชพัสดุ ท่ี เป ็น

สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

โดยเฉพาะ  ในท้องที่ต�าบลกมลาไสย  อ�าเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ์  ให้แก่นางบุญมี  ดอนเมือง  และนางสวาท 

ดอนกระสินธุ์  พ.ศ.  ....

  ๒. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 

(ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....

  ๓. ร ่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง  (ฉบับท่ี  ..) 

พ.ศ.  ....

ครั้งที่  ๗/๒๕๖๑  วันศุกร์ที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑
  ประธานด�าเนินการเปิดประชุมและได้แจ้งต่อที่ประชุม

ว่าในการประชุมสภาครั้งนี้ไม่มีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อ            

ทีป่ระชุม  เร่ืองรับรองรายงานการประชมุและเร่ืองกระทูถ้าม 

  จากนั้นได้ด�าเนินการให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองด่วน  

คือ  ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

(ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ   

  ผลการพิจารณา

  ท่ีประชุมได ้ลงมติ ในวาระ ท่ีหนึ่ ง รับหลักการ                        

แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา  และมีมติให้ตั้ง             

คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ ง เพื่อพิจารณา           

จ�านวน  ๒๒  คน  โดยมีก�าหนดการแปรญัตติภายใน  ๗  วัน 

ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๑๗  วรรคหนึ่งและท่ีประชุมมีมติให้

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ ให ้ แล ้ ว เสร็ จภายใน  ๓๐  วัน   นับแต ่ วัน ท่ี                              

สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ                 

ชุดนี้

  ต่อมา  ประธานของท่ีประชุมได้ด�าเนินการให้ที่ประชุม

พิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  ดังนี้

  ๑.  รายงานการพิจารณาศึกษา  เรื่อง  “การศึกษา

วิเคราะห์การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ  SME”  ซึ่งคณะกรรมาธิการ

การเศรษฐกิจ  การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว 

(ระเบียบวาระที่  ๔.๑) 

  ผลการพิจารณา

  ท่ีประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ  ดังกล่าวพร้อมทั้ง

เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ                  

เพื่ อส ่ ง ไปยั งคณะรั ฐมนตรีประกอบการพิ จารณา                         

ด�าเนินการต่อไป

  ๒. รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย 

เรื่อง  “ระบบการผลิตและพัฒนาครู”  ซึ่งคณะกรรมาธิการ

การศกึษาและการกีฬาพจิารณาเสร็จแล้ว  (ระเบยีบวาระที ่ ๔.๒) 
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  ผลการพิจารณา

  ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ  ดังกล่าว  พร้อมท้ัง

เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ  เพื่อ

ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาด�าเนินการ           

ต่อไป

  ๓. รายงานการพิจารณาศึกษา  เรื่อง  “มาตรฐาน

สถานรับดูแลผู ้สูงอายุ”  ซึ่งคณะกรรมาธิการการสังคม         

เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส

พิจารณาเสร็จแล้ว  (ระเบียบวาระที่  ๔.๓) 

  ผลการพิจารณา

  ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ  ดังกล่าว  พร้อมทั้ง

เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ  เพื่อ

ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาด�าเนินการ          

ต่อไป

  ๔. รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา

จราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแบบองค์รวม 

ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล ้ว 

(ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔)  โดยประธานของท่ีประชุมได้แจ้ง

ต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมาธิการการคมนาคมได้ขอเลื่อน

การพิจารณารายงานฉบับดังกล่าวออกไปก่อน 

  ผลการพิจารณา 

  ที่ประชุมสภาไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน  มีมติ

เลื่อนตามที่ประธานรายงาน

   

	 สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

  รับหลักการแห่งร ่างพระราชบัญญัติไว ้พิจารณา 

จ�านวน  ๑  ฉบับ  คือ

  ๑. ร ่ า งพระราชบัญญั ติธนาคาร อิสลามแห ่ ง

ประเทศไทย  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....

ครั้งที่  ๘/๒๕๖๑  วันพฤหัสบดีที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑
  ประธานด�าเนินการเปิดประชุมรับทราบเรื่องท่ี

ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ดังนี้

  ๑.  รับทราบ  เรื่อง  ผลการด�าเนินการของคณะ

รัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก  (ฉบับท่ี  ..) 

พ.ศ.  ....  (เพิ่มช่องทางช�าระค่าปรับ)

  ที่ประชุมรับทราบ

  ๒. รับทราบ  เรื่อง  ผลการด�าเนินการของคณะ

รัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง  พ.ศ.  ....

  ที่ประชุมรับทราบ

  ๓. รั บทราบ  เ รื่ อ ง   ผลการด� า เนิ นการของ                      

คณะรัฐมนตรีตามข ้อสั ง เกตและข ้อเสนอแนะของ                      

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา  เรื่อง  แนวทาง

การจัดการศึกษาเรียนร ่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ทวิศึกษา)

  ที่ประชุมรับทราบ

  ๔. รับทราบ  เรื่อง  ค�า ส่ัง หัวหน ้าคณะรักษา                  

ความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๒/๒๕๖๑  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๒ 

มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑  เรื่อง  การจัดสรรภารกิจ

และบุคลากรของส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ

  ที่ประชุมรับทราบ

  จากนั้น  ประธานของท่ีประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุม

ว ่าในการประชุมสภาคร้ังนี้ ไม ่มี เรื่องรับรองรายงาน                  

การประชุม  และได้ด�าเนินการให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่อง

ด่วน  ดังนี้

  ๑.  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย ่อม  (ฉบับ ท่ี   . . )   พ .ศ .   . . . .   ซึ่ งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  (เรื่องด่วนที่  ๑) 

  ผลการพิจารณา

  ที่ประชุมลงมติในวาระที่สาม  สมควรประกาศใช้

เป็นกฎหมาย  พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  เพ่ือส่งไปยังคณะรัฐมนตรี

ประกอบการพิจารณาด�าเนินการต่อไป

  ๒. ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

พ.ศ.  ....  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 

(เรื่องด่วนที่  ๒) 

  ผลการพิจารณา

  ที่ประชุมลงมติในวาระที่สาม  สมควรประกาศใช้

เป็นกฎหมาย  พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  เพ่ือส่งไปยังคณะรัฐมนตรี

ประกอบการพิจารณาด�าเนินการต่อไป
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  จากนั้น  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เสนอ

ให้เลื่อนระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอ่ืน  ๆ  ไปพิจารณาใน

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๑                 

วันศุกร์ที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

  ผลการพิจารณา

  ที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

  สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

  รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา 

จ�านวน  ๑  ฉบับ  คือ

  ๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....

  ๒. ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

พ.ศ.  ....

ครั้งที่  ๙/๒๕๖๑  วันศุกร์ที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑
  ประธานด�าเนินการเปิดประชุม  และแจ้งต่อที่ประชุม

ว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีเรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

และเรื่องรับรองรายงานการประชุม  จากนั้นได้ด�าเนินการ

ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องกระทู ้ถาม  คือ  กระทู ้ถาม               

เรื่อง  การด�าเนินการเกี่ยวกับกิจการอวกาศของรัฐบาล     

ซึ่งพลเรือเอก  ทวีวุฒิ  พงศ์พิพัฒน์  เป็นผู้ตั้งถาม  ถาม

นายกรัฐมนตรี   (ระเบียบวาระที่   ๓.๒)  โดยนายก

รัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์)  เป็น      

ผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

  จากนั้น  ประธานได้ด�าเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องด่วน  คือ 

  ๑. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

(ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

  ผลการพิจารณา

  ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่าง

พระราชบัญญัติดังกล ่าวไว ้พิจารณาและมีมติ ให ้ตั้ ง                     

คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ ง เพื่อพิจารณา        

จ�านวน  ๑๖  คน  โดยมีก�าหนดการแปรญัตติภายใน  ๗  วัน 

ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๑๗  วรรคหนึ่งและที่ประชุมมีมติให้

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  ชุดนี้

  จากนั้น  ได้มีสมาชิกฯ  เสนอญัตติตามข้อบังคับฯ 

ข้อ  ๔๐  (๒)  ให้ยกระเบียบวาระท่ี  ๗  เร่ืองอ่ืน  ๆ  ขึ้นมา

พิจารณาก่อน  ซึ่งท่ีประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

ประธานของท่ีประชุมจึงได้ด�าเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องอื่น  ๆ  ดังนี้

  ๑. ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน

บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  พ.ศ.  ....  (ระเบียบวาระที่  ๗.๑) 

โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  (พลต�ารวจเอก 

ชัชวาล  สุขสมจิตร์)  ได้ขอขยายเวลาการพิจารณาร่าง      

พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นคร้ังที่สาม  ออกไปอีก  ๙๐  วัน 

โดยข้อบังคับฯ  ข้อ  ๙๘  วรรคหนึ่ง 

  ผลการพิจารณา

  ท่ีประชุมได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบให้งดใช ้            

ข้อบังคับฯ  ข้อ  ๙๘  วรรคหนึ่ง  (๑)  ประกอบข้อ  ๒๑๓ 

เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีโดยให้คณะกรรมาธิการ                       

วิสามัญฯ  ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ            

ดังกล่าว  เป็นครั้งที่สามออกไปอีก  ๙๐  วันนับแต่วันท่ี 

๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

  ๒. ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

การพัฒนาการก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  .... 

(ระเบียบวาระที่  ๗.๒)  โดยประธานคณะกรรมาธิการ                      

วิสามัญฯ  (นายสาพล    เกียรติไพบูลย์)  ได้ขอขยายเวลา

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  เป็นครั้งที่สาม

ออกไปอกี  ๖๐  วนั  โดยข้อบงัคบัฯ  ข้อ  ๙๘  วรรคหนึง่ 

  ผลการพิจารณา

  ท่ีประชุมได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบให้งดใช ้             

ข้อบังคับฯ  ข้อ  ๙๘  วรรคหนึ่ง  (๑)  ประกอบข้อ  ๒๑๓ 

เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี  โดยให้คณะกรรมาธิการ                   

วิสามัญฯ  ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ            

ดังกล่าว  เป็นคร้ังที่สาม  ออกไปอีก  ๖๐  วัน  นับแต่วันท่ี 

๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑
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  จากนั้น  ประธานของที่ประชุมได้ด�าเนินการให้ที่ประชุม

พิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  ดังนี้

  ๑.  รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา

จราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแบบองค์รวม                 

ซึ่ งคณะกรรมาธิ การการคมนาคมพิจารณาเสร็ จแล ้ ว 

(ระเบียบวาระที่  ๔.๑)

  ผลการพิจารณา

  ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ  ดังกล่าวพร้อมท้ัง

เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ  เพื่อ

ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาด�าเนินการ         

ต่อไป

  ๒. รายงานการพิจารณาศึกษา  เรื่อง  “ระบบข้อมูล

การบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ”  ซึ่งคณะ

กรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาเสร็จแล้ว 

(ระเบียบวาระที่  ๔.๒) 

  ผลการพิจารณา

  ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ  ดังกล่าว  พร้อมท้ัง

เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ  เพื่อ        

ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาด�าเนินการต่อไป

  ๓. รายงานการพิจารณาศึกษา  เรื่อง  “ข้อเสนอ

เพื่อการหยุดยั้งการท�าลายทรัพยากรป่าไม้และการเพิ่ม

พื้นที่ป ่าไม ้ของประเทศ”  ซึ่ งคณะกรรมาธิการการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว 

(ระเบียบวาระที่  ๔.๓) 

  ผลการพิจารณา

  ท่ีประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ  ดังกล่าว  พร้อมทั้ง

เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ  เพื่อ

ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาด�าเนินการ               

ต่อไป

  หลังจากนั้น  ประธานของท่ีประชุมได้เสนอให้เลื่อน

การพิจารณาระเบียบวาระที่  ๔.๔  และเรื่องที่เสนอใหม่

ออกไปก่อน  ซึ่งที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

     

  สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

  รับหลักการแห่งร ่างพระราชบัญญัติไว ้พิจารณา 

จ�านวน  ๑  ฉบับ  คือ

  ๑. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาต ิ

(ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....
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   รอบรั้วสภา
ข่าวในประเทศ

พิธีมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรในโครงการ  “หยุดตายบนท้องถนน  ด้วยอาสาตาจราจร”

 วันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ณ  ห้องโถง  ชั้น  ๑  อาคารรัฐสภา  ๑  คณะกรรมการบูรณาการประสานงาน 

กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดยคณะท�างานจัดท�าแผนและมาตรการลดการสูญเสียจากภัยบนท้องถนน 

ได้จัดพิธีมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้แก่เจ้าของคลิปที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ  “หยุดตายบนท้องถนนด้วย               

อาสาตาจราจร”  โดยมี  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  คนท่ีหนึ่ง  ในฐานะประธาน

คณะกรรมการ  เป็นประธานในพิธี  และนายแพทย์แท้จริง  ศิริพานิช  เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ  ในฐานะประธาน           

คณะท�างาน  กล่าวรายงาน  ส�าหรับพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้มีคลิปที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะท�างานเพื่อเข้ารับเงินรางวัล 

จ�านวน  ๓  คลิป  ได้แก่  รางวัลท่ี  ๑  ชื่อคลิปวิภาวดี  โดย  นางสาวนภัสระพี  วัชรขจร  ได้รับเงินรางวัล  จ�านวน 

๒๐,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร  รางวัลที่  ๒  ชื่อคลิปประชาชื่น  โดย  ร้อยโท  รพีพงศ์  กฤดิสวนสมบัติ  ได้รับเงิน

รางวัล  จ�านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

พร้อมเกียรติบัตร  รางวัลที่  ๓  ชื่อ

คลิปด่านลอย  โดย  นายกชกร  มิ่งบุญ                 

ได้รับเงินรางวัล  จ�านวน  ๕,๐๐๐  บาท 

พร ้ อม เกี ย ร ติ บั ต ร   นอกจากนี้                      

ยังได้มอบรางวัลให้กับ  นายอุทัย                    

เก่งสาริกิจ  ซึ่งเป็นอาสาตาจราจรที่

ขับขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามจนน�าไป

สู ่การจับกุมผู ้กระท�าความผิดได ้                

เพิ่มเติมอีกด้วย

 ส�าหรับโครงการ  ”หยุดตาย

บนท้องถนน  ด้วยอาสาตาจราจร” 

เป ็นโครงการที่คณะท�างานจัดท�า

แผนและมาตรการลดการสูญเสียจากภัยบนท้องถนนจัดท�าขึ้น  โดยเชิญชวนคนไทยร่วมกันเป็นผู้ปกป้องความปลอดภัย

ของคนไทยบนท้องถนนด้วยการเป็นอาสาจราจร  โดยการส่งคลิปผู้ขับขี่ที่ละเมิดกฎหมายไปยังเพจชมรมกล้องหน้ารถ 

และเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ  ซึ่งคลิปที่น�าไปสู่การจับกุมผู้กระท�าความผิดมาด�าเนินคดี
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ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  แถลงข่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ณ  ห้องโถง  ชั้น  ๑  อาคารรัฐสภา  ๑  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร                     

วิชิตชลชัย  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  แถลงข่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  (พ.ร.ป.)      

ว่าขณะนี้ได้มีการตั้งกรรมาธิการร่วม  ๓  ฝ่ายเพื่อพิจารณาร่าง  พ.ร.ป.  ๒  ฉบับ  ได้แก่  ร่าง  พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ....  และร่าง  พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ....  ให้เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีความมุ่งมั่นท่ีจะท�ากฎหมายออกมาให้ดีท่ีสุด  เนื่องจากถือเป็น

กฎหมายส�าคัญที่สุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ดังนั้น            

จึงไม่มีปัจจัยน�าไปสู่การไม่เห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว  เพราะเป็นประเด็นท่ีสามารถตกลงกันได้  และโอกาสท่ีจะคว�่า

ร่างกฎหมายเป็นไปได้ยากเพราะต้องใช้เสียงถึง  ๑๖๖  เสียง

จากจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกล่าวด้วยว่า 

หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้เมื่อวันที่  ๖  เมษายน   ๒๕๖๐ 

ได้มีการค�านวณถึงก�าหนดการเลือกตั้งว ่าจะเกิดขึ้น            

ปลายปี  ๒๕๖๑  ซึ่งต่อมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้               

มีการแก้ไขร่าง  พ.ร.ป.  ว่าด้วยพรรคการเมือง  ท่ีขยาย

เวลาการบังคับใช้กฎหมายออกไปอีก  ๙๐  วันหลัง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เพื่อให้พรรคการเมืองได้มี

เวลาเตรียมตัว  ท�าให้ก�าหนดการเลือกตั้งขยายออกไปถึง

เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

  อย่างไรก็ตาม  ยืนยันว่าการแก้กฎหมายดังกล่าวเพื่อท�าให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสมบูรณ์และไม่มีปัญหา 

และขอวิงวอนกลุ่มต่างๆ  ที่ออกมาเคลื่อนไหวหรือเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งให้ช่วยกันรักษาบรรยากาศของบ้านเมือง                

ไม่ให้มีความวุ่นวายหรือเกิดความขัดแย้งเพื่อเตรียมความพร้อมน�าไปสู่การเลือกตั้งต่อไป

สนช.ผ่านร่างพ.ร.บ.  การกลับเป็นผู้ประกันตน  พ.ศ.  ....

  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ที่รัฐสภา  มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (สนช.)  โดยมีนายสุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  คนท่ีหนึ่ง  ท�าหน้าท่ีประธานในการประชุม  เพื่อพิจารณาร่าง 

พ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตน  พ.ศ.  ....  มีสาระส�าคัญคือ  การก�าหนดให้บุคคลที่ไม่ได้ส่งเงินสมทบ  ๓  เดือนติดต่อกัน

หรือส่งเงินสมทบไม่ครบ  ๙  เดือนภายในระยะเวลา  ๑๒  เดือน  อันเป็นเหตุให้ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจาก

กองทุนประกันสังคมและไม่อาจกลับเป็นผู้ประกันตนได้อีก  สามารถขอกลับเข้ามาเป็นผู้ประกันตนได้

  โดยที่ประชุม  สนช.  ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่า  แม้การก�าหนดให้มีกฎหมายการกลับเป็นผู้ประกันตนเป็น                   

เรื่องที่ดี  เพราะจะลดภาระของภาครัฐในด้านการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเพื่อดูแลชีวิตและสุขภาพในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ  และส่งผลให้การประกันสังคมเป็นไปอย่างเป็นธรรม  ท�าให้ผู้กลับมาเป็นผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

แต่การคืนสิทธิให้กลับมาเป็นผู้ประกันตนเช่นนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ  เพราะหากมีผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพอัน

เนื่องมาจากเหตุดังกล่าวอีก  ก็จะต้องมีการเสนอร่างพ.ร.บ.เช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ  ซึ่งต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาใน

การแก้ไขกฎหมายเป็นจ�านวนมาก
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สนช.ลงมติไม่เห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง  ๗  คน  ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง          

  วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ที่รัฐสภา  มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (สนช.)  โดยนายสุรชัย           

เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  คนท่ีหนึ่ง  ท�าหน้าท่ีประธาน  เพ่ือพิจารณาการให้ความเห็นชอบ

บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญท�าหน้าท่ีตรวจสอบประวัติ 

ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการการเลือกตั้งที่มี  พล.อ.อู้ด  เบื้องบน 

เป็นประธานกรรมาธิการฯ  โดยมีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ  ๗  คน  ประกอบด้วย  ตัวแทนที่มาจากคณะกรรมการสรรหา 

๕  คนได้แก่  นายประชา  เตรัตน์  อดีตรอง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  นายเรืองวิทย ์            

เกษสุวรรณ  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏชัยภูมิ  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการ

โทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

นายอิสสรีย ์   หรรษาจรูญโรจน ์   อดีต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์  นางชมพรรณ์  พงษ์เจริญ             

สุ ธี ร ช าติ   ที่ ป รึ กษากฎหมาย   บริ ษั ท                      

วรวิสิฏฐ ์   จ�ากัด  และหัวหน ้าส�านักงาน

กฎหมายสุธีรชาติ  และตัวแทนจากท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา  ๒  คน  ได้แก่  นายฉัตรไชย  จันทร์พรายศรี  ผู้พิพากษาหัวหน้า

คณะในศาลฎีกา  นายปกรณ์  มหรรณพ  ผู้พิพากษาศาลฎีกา  ท้ังนี้  พล.อ.อู้ดได้รายงานการตรวจสอบประวัติของผู้ได้

รับการเสนอชื่อทั้ง  ๗  คน  ต่อที่ประชุม  สนช.ในส่วนที่เป็นรายงานเปิดเผย

  จากนั้นที่ประชุม  สนช.ได้มีการประชุมลับ  เพ่ือพิจารณาผู้ได้รับการเสนอชื่อท้ัง  ๗  คน  โดย  นายพีระศักดิ ์

พอจิต  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  คนท่ีสอง  ท�าหน้าท่ีประธานการประชุม  ได้ให้สมาชิก  สนช.ลงมติลับด้วย

การเข้าคูหากาบัตรลงคะแนน  ผลปรากฏว่าที่ประชุม  สนช.ลงมติไม่เห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อท้ัง  ๗  คน  ให้ด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง                 

  ทั้งนี้  ขั้นตอนต่อไป  สนช.จะต้องรายงานการประชุมไปให้คณะกรรมการสรรหาและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา      

เพื่อด�าเนินการสรรหาบุคคลมาให้  สนช.จะลงมติให้ความเห็นชอบใหม่อีกครั้ง  ภายใน  ๙๐  วัน  โดยท้ัง  ๗  คนดังกล่าว     

จะไม่สามารถกลับมาสมัครใหม่ได้ตาม  พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐

  ดังนั้น  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ  ควรแก้ไขปรับปรุง

พ.ร.บ.ประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ในเรื่องที่ก�าหนดให้ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเนื่องจากไม่ส่งเงินสมทบ  ๓  เดือน

ติดต่อกัน  หรือภายในระยะเวลา  ๑๒  เดือนส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ  ๙  เดือน  เนื่องจากผู ้ประกันตนเป็น                   

ผู้ที่ว่างงาน  และการไม่ส่งเงินสมทบอาจมาจากสาเหตุการนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหรือท่ีบ้านเป็นเวลานาน  หรือ

การไม่ได้น�าส่งเงินสมทบเกิดจากปัจจัยอื่นโดยที่ผู ้ประกันสังคมไม่ทราบเพราะไม่มีการแจ้งเตือน  โดยควรแก้ไขให้มี

มาตรการผ่อนปรนให้แก่ผู ้ที่ประสบปัญหาเหล่านี้ เป ็นการเฉพาะด้วย  จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้                                           

ร่าง พ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตนประกาศใช้เป็นกฎหมายด้วยคะแนนเอกฉันท์  ๑๙๓  เสียง



   

16เอกสารข่าวรัฐสภา

สนช.ให้ความเห็นชอบ  ๑๔  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

  วันที่   ๒๓  กุมภาพันธ ์  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมรัฐสภา  อาคารรัฐสภา  ๑  นายพีระศักดิ์   พอจิต                                  

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  คนที่สอง  ท�าหน้าที่ประธานในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (สนช.)                                    

โดยพิจารณาการให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด  ที่คณะกรรมาธิการ

สามัญเพ่ือท�าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติทางจริยธรรมของบุคคลผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่ง

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด  ที่มี  พล.อ.อู้ด  เบื้องบน  เป็นประธานคณะกรรมาธิการ

 ส�าหรับผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อ  จ�านวน  ๑๔  คน 

ประกอบด้วย  ๑.นางสายสุดา  เศรษฐบุตร  อธิบดีศาล

ปกครองนครราชสีมา  ๒.นายวุฒิ  มีช่วย  อธิบดีศาล

ปกครองกลาง  ๓.นายฤทัย  หงส ์สิริ   อธิบดีศาล

ปกครองอุดรธานี  ๔.นางสุกัญญา  นาชัยเวียง  อธิบดี

ศาลปกครองเชียงใหม่  ๕.นายกิตดนัย  ธรมธัช  อธิบดี

ศาลปกครองชั้นต้นประจ�าศาลปกครองสูงสุด  ๖.นายอ�าพน 

เจริญชีวินทร์  อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี  ๗.นายไชยวัฒน์ 

ธ�ารงศรีสุข  อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี  ๘.นายประสาน 

บางประสิทธิ์  อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจ�าศาล

ปกครองสูงสุด  ๙.นายโสภณ  บุญกูล  อธิบดีศาลปกครองสงขลา  ๑๐.นายจักริน  วงศ์กุลฤดี  อธิบดีศาลปกครองสูงสุด 

๑๑.นางศิริวรรณ  จุลโพธ์ิ  อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์  ๑๒.นายประวิทย์  เอื้อนิรันดร์  อธิบดีศาลปกครองระยอง 

๑๓.นายจิรศักดิ์  จิรวดี  อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก  ๑๔.นายธีรัฐ  อร่ามทวีทอง  อธิบดีศาลปกครองประจ�าศาล

ปกครองสูงสุด

  จากนั้นที่ประชุมได้รับฟังรายงานที่เปิดเผยและให้มีการประชุมลับ  และเมื่อเปิดประชุมแล้วก็ได้ให้สมาชิกลง

คะแนนลับโดยใช้วิธีกาบัตรลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งผลปรากฏว่า  ที่ประชุมเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบผู้ที่ได้รับ                   

การเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดทั้ง  ๑๔  คน

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภาประจ�าปี  ๒๕๖๑ 

  วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ณ  ห้อง  Trusteeship  Council  Chamber  ส�านักงานใหญ่สหประชาชาติ        

ณ  นครนิวยอร์ก  สหรัฐอเมริกา  คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ประกอบด้วย  พลเอก  สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ ์  

รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ  คนที่สอง 

ในฐานะหัวหน ้าคณะ  พร ้อมด ้วย  นายอนุศาสน ์           

สุวรรณมงคล  พลต�ารวจเอก  เอก  อังสนานนท ์ 

ศาสตราจารย์พิเศษ  ภัทรศักดิ์  วรรณแสง  และนายฉัตรชัย 

ปิยะสมบัติกุล  เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น      

ภาครัฐสภาประจ�าปี  ๒๕๖๑  (2018  Annual  Parliamentary 

Hearing  at  the United  Nations  Headquarters)
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  ที่ประชุมได้อภิปรายเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้อพยพย้ายถิ่นทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม

โดยยึดแนวทางบูรณาการการท�างานของหน ่วยงานภาครัฐให ้ เป ็นไปในทิศทางเดียวกัน  (a  whole-of-

government  approach)  ท้ังในประเทศต้นทาง  ประเทศทางผ่านและประเทศปลายทาง  โดยเฉพาะการคุ้มครอง                  

กลุ่มผู้อพยพย้ายถ่ินท่ีเป็นเด็ก  สตรี  และชนกลุ่มน้อย  ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมากกว่ากลุ่มอ่ืน  ๆ 

รวมไปถึงปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์  การใช้แรงงานบังคับ  และการค้ามนุษย์ 

  นอกจากน้ี  ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติท่ีดีส�าหรับผู้อพยพย้ายถิ่นเพ่ือให้ตระหนักถึงสิทธิในการมีชีวิตอยู่

อย่างมีศักดิ์ศรี  โดยมุ่งเน้นประเด็นของการเข้าถึงการศึกษา  การบริการสุขภาพ  กระบวนการยุติธรรม  และโอกาส                

ในการจ้างงาน  รวมถึงโอกาสในการเป็นผู ้ประกอบการ  ท้ังนี้  หนึ่งในผู ้อภิปรายน�าได้ยกตัวอย่างความส�าเร็จ                               

ของประเทศไทยในการให้ความช่วยเหลือผู้อพยพย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้าน  เช่น  ลาว  และเวียดนาม  ให้มีโอกาส

เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงการเข้าถึงบริการสาธารณสุข

  จากนั้น  ในการประชุมภายใต้หัวข้อ  “หลักการร่วมกัน  และแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศเพ่ือเปล่ียนสถานะของ                   

การอพยพแบบไม่ปกติมาเป็นการอพยพแบบปกติ”  (From  irregular  to  regular  status  :  common  principles 

and  best  practices)  ที่ประชุมต่างเห็นพ้องว่าการขยายช่องทางโยกย้ายถิ่นฐานแบบปกติให้มีความหลากหลายและ      

ยืดหยุ่นมากขึ้นจะสามารถป้องกันปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติและอ�านวยความสะดวกให้การโยกย้ายถิ่นฐาน

ให้เป็นไปอย่างมีเป็นระเบียบ  และถูกกฎหมายยิ่งขึ้น  โดยพลเอก  สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์  ได้น�าเสนอให้ที่ประชุม                       

รับทราบถึงนโยบายการบริหารจัดการผู้โยกย้ายถิ่นฐานของประเทศไทย 

  ส�าหรับการประชุมภายใต้หัวข้อ  “การมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคมของอพยพย้ายถิ่นในกระบวนการ

ตัดสินใจ”  โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง  เห็นว่าการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ย้ายถ่ินฐานหรือ

แรงงานต่างด้าวได้มีส่วนร่วมทางการเมือง  อาทิ  การให้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกับชุมชนในประเทศปลายทาง 

จะส่งผลดีอย่างไรกับประเทศปลายทาง  ท�าให้การรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมประเทศปลายทางจะมีความรวดเร็ว              

ยิ่งขึ้น  รวมถึงเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของสังคมอีกด้วย 

  ส่วนในช่วงสุดท้ายของการประชุมได้มีการอภิปรายหัวข้อ  “บทบาทของรัฐสภาในการจัดท�าข้อตกลงระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน  และการติดตามผล”  (The  Global  Compact  for  Migration  (GCM)  and                  

follow-up  :  the  role  of  parliaments)  โดยที่ประชุมเห็นพ้องว่า  รัฐสภาจ�าเป็นจะต้องผลักดันกฎหมายและสนับสนุน

นโยบายด้านการโยกย้ายถิ่นฐานของรัฐบาลของตนในทุกระดับให้อนุวัติตามกรอบหรือแนวทางท่ีพึงปฏิบัติท่ีปรากฏอยู่ใน

ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน  (GCM)  รวมถึงร่วมมือกับภาคประชาสังคมและภาคเอกชน                  

ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น  ๆ  ในการปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าว  ในวาระนี้  นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล  ได้น�า

เสนอการด�าเนินการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการออกกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการการโยกย้ายถ่ินฐาน

ของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  โดยเฉพาะการจัดระเบียบแรงงานย้ายถิ่นเข้าสู่ระบบและการขจัดปัญหาคนไร้รัฐ 

  นอกจากนี้  คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ยังได้เข้าพบปะหารือทวิภาคีกับนางสาวกาเบรียลา  กูเอบาส 

บาร์รอน  (Ms.  Gabriela  Cuevas  Barron)  ประธานสหภาพรัฐสภา  ณ  Delegates  Lounge  ส�านักงานใหญ ่          

สหประชาชาติ  โดยคณะผู้แทนไทยได้ใช้โอกาสดังกล่าวชี้แจงเรื่องพัฒนาการของประเทศไทยในการด�าเนินการตามโรดแมป

ประชาธิปไตยต่อประธานสหภาพรัฐสภา  ทั้งยังได้รับทราบข้อชี้แจงจากประธานสหภาพรัฐสภา  เกี่ยวกับประเด็น                 

การเสนอแก้ไขธรรมนูญของสหภาพรัฐสภาที่ประธานสหภาพรัฐสภาเป็นหนึ่งในผู้ยื่น  ค�าเสนอแก้ไข  (amendments)  และ     

มีเสียงตอบรับที่หลากหลายจากประเทศต่าง  ๆ  โดยจะได้น�ากราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  รวมถึงรายงาน

หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา  ครั้งที่  ๑๓๘  และการประชุมอื่น  ๆ  ที่

เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป
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สนช.จับมือ  ๘  องค์กรกู้ชีพฉุกเฉิน  และมอบเกียรติบัตร  "บุคคลผู้มีจิตอาสา  กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน"

 วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ณ  อาคารรัฐสภา  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คนท่ีหนึ่ง  เป็นประธานในการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือของคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน 

สนช.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�านวน  ๘  หน่วยงาน  คือ  สภากาชาดไทย  สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย 

มูลนิธิเมาไม่ขับ  มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  สมาคมโรงพยาบาลเอกชน  บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจ�ากัด  บริษัททีโอที

จ�ากัด  (มหาชน)  และบริษัทซีพีออล์  จ�ากัด  (มหาชน)  โดยที่ผ่านมาทางคณะกรรมการและหน่วยงานร่วมบูรณาการ               

ได้ร ่วมมือกันด�าเนินกิจกรรม  อาทิ  โครงการจัดท�า                 

ช่องทางพิเศษส�าหรับรถกู้ชีพฉุกเฉิน  โครงการอบรมให ้                

ความรู ้การพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐาน          

กับบุคลากรของหน่วยงาน  โครงการตู้โทรศัพท์ช่วยชีวิต 

และโครงการหยุดตายบนท้องถนนด้วยอาสาตาจราจร 

เป็นต้น  โดยหวังว่าการจัดท�าแผนบูรณาการดังกล่าว

เป ็นการท�างานบูรณาการร ่ วมกันของหน ่วยงาน                      

เพ่ือให้การกู ้ชีพฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                 

ลดการสูญเสียของชีวิต  พร้อมยกระดับสู่มาตรฐานใน

ระดับสากล

การสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน

  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ณ  ห้องรับรองพิเศษ  ชั้น  ๒  อาคารรัฐสภา  ๒  มีการประชุมคณะ

กรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน  โดยมี  นายชีพ  จุลมนต์  ประธานศาลฎีกา  เป็นประธานกรรมการ  ศาสตราจารย์พิเศษ 

พรเพชร  วิชิตชลชัย  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  นายปิยะ  ปะตังทา  ประธานศาลปกครองสูงสุด  บุคคลซึ่ง             

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ              

แต่งตั้ง  ได้แก่  นายชนินทร์  บัวประเสริฐ  และบุคคลซ่ึง

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้ง  ได้แก่  นายสุรพล 

พงษ์ทัดศิริกุล  เป็นกรรมการ  โดยเชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหา

เป็นบุคคลผู ้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู ้ด�ารงต�าแหน่ง                        

ผู้ตรวจการแผ่นดิน  จ�านวน  ๒  คน  ได้แก่  นางสาวลัดดาวัลย ์

ตันติวิทยาพิทักษ์  และนางภรณี  ลีนุตพงษ์  เข้ารับการสัมภาษณ์

และแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจของ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

  จากนั้น  คณะกรรมการสรรหาฯ  ได้ลงมติเลือก  นางภรณี  ลีนุตพงษ์  เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น              

ผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน  ตามมาตรา  ๘  (๒)  ผู้มีประสบการณ์ในการด�าเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้ว

ไม่น้อยกว่ายี่สิบปี  และจะได้จัดท�ารายงานเพื่อเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
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  นายสุรชัย  กล่าวว่า  ภารกิจในการช่วยเหลือกู้ชีพฉุกเฉินน้ันเป็นภารกิจเร่งด่วนและเป็นภารกิจส�าคัญของ           

ประเทศชาติในการสร้างหลักประกันความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่า  ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่นอกบ้านจะมี

วิธีการหรือขั้นตอนการช่วยเหลือเร่งด่วนอย่างไรในกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด  ภายใต้คุณภาพที่มีมาตรฐาน  โดยที่ผ่านมา

ปัญหาดังกล่าวยังมีมาตลอด  แนวความคิดของภาครัฐที่จะบูรณาการ

ความช่วยเหลือการกู้ชีพฉุกเฉิน  จึงได้เกิดขึ้นผ่านการต้ังคณะกรรมการ        

บูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน  สนช.  ตลอดระยะเวลา  ๒  ปี

ของการจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวปรากฏผลส�าเร็จในระดับหนึ่ง 

แต่ภารกิจยังคงไม่เสร็จสิ้น  จึงจ�าเป็นที่จะต้องมีการบูรณาการของ

ภาครัฐและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกัน  เพื่อให้ความร่วมมือน�าไปสู่

ภารกิจการช่วยเหลือประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์       

มากยิ่งขึ้น

  ทั้งนี้  ภายหลังการลงนามความร่วมมือนายสุรชัยยังได้มอบประกาศชมเชย  “บุคคลผู้มีจิตอาสากรณีกู้ชีพ

ฉุกเฉิน”  เพื่อเป็นก�าลังใจในการท�าความดีและเป็นแบบอย่างต่อไปแก่สังคมให้กับ  น.ส.พีรยา  แซ่น้า  อาสาสมัคร             

มูลนิธิร่วมกตัญญูที่ได้ท�าการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ก่อนน�าส่งโรงพยาบาล

คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน  ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการ

จังหวัดอุตรดิตถ์

  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ณ  ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  นายพีระศักดิ์  พอจิต  รองประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ  คนที่สอง  ในฐานะประธานคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบ

ประชาชน  น�าคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  น�าโดย                

นายเสฐียรพงศ์  มากศิริ  ผู ้ว ่าราชการ

จั งหวัดอุตร ดิตถ ์ และส ่ วนราชการที่

เกี่ยวข้อง  เพื่อติดตามความคืบหน้าและ

แนวทางแก้ไขปัญหากรณีการคัดค ้าน              

การก ่อสร ้างโรงไฟฟ้าชีวมวล  ต�าบล                 

วังแดง  อ�าเภอตรอน  ความคืบหน้ากรณี

ด่านภูดู่  ต�าบลม่วงเจ็ดต้น  อ�าเภอบ้านโคก 

การก ่อสร ้ า งทางลอด ส่ีแยกวั งสี สู บ            

อ�าเภอเมือง  และการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง

เส้นทางม่อนดินแดง-วัดอรัญญิการาม-

โลตัส  อ�าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์
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เครือข่ายพลเมืองยื่น  ๕  ข้อปฏิรูปประเทศ

  วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  ที่รัฐสภา  เครือข่ายภาคพลเมืองจากท่ัวประเทศ  น�าโดยนายธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ 

ผู้แทนเครือข่าย  เข้ายื่นข้อเสนอเนื่องใน  “วันพลเมือง”  ต่อนายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ  คนที่หนึ่ง  ผ่านนายนัฑ  ผาสุข  เลขาธิการวุฒิสภา  ซึ่งเป็นข้อเสนอการปฏิรูปประเทศด้วยพลังพลเมือง  ดังนี ้

๑.การปฏิรูปประเทศต้องต้ังอยู่บนรากฐานของการสร้างความเป็นพลเมืองและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมือง 

๒.การปฏิรูปประเทศควรเริ่มด้วยการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุน  ให้คนไทยมีส�านึกและมีบทบาทในความเป็นพลเมือง

ที่เข้มแข็ง  และควรก�าหนดให้วันพลเมืองเป็นวันส�าคัญของชาติเพื่อให้ประชาชนเกิดการตระหนักถึงความส�าคัญของ       

ความเป็นพลเมือง  ๓.  การปฏิรูปประเทศต้องด�าเนินการ

ใ ห ้ เ กิ ด ก า รปฏิ รู ป วิ ถี ชี วิ ต เ พื่ อ ส ร ้ า ง วัฒนธ ร รม

ประชาธิปไตย  โดยจัดให้มีโรงเรียนประชาธิปไตยทุก

จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้การศึกษาความเป็นพลเมือง

และการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง  ซึ่งจะช่วยพัฒนา

ให้ประชาชนเป็นพลเมืองท่ีดี  ตลอดจนมีความเข้มแข็ง

และมีส่วนร่วมทางการเมือง  ๔.  การปฏิรูปประเทศควร

ด�าเนินการโดยอาศัยกลไกและความร่วมมือของเครือข่าย

สภาพลเมืองระดับจังหวัด  โดยการส่งเสริมและสนับสนุน

ของสภาพัฒนาการเมือง  และควรส่งเสริมให้เกิดสภา

พลเมืองในระดับท้องถิ่นอื่นๆ  ๕.  การปฏิรูปประเทศควรให้ความส�าคัญต่อการปฏิรูปด้านการเมืองเป็นอันดับแรก 

เพราะปัญหาทางการเมืองเป็นสาเหตุส�าคัญที่น�ามาสู่วิกฤตของประเทศ  รวมทั้งการมีองค์กรที่ดูแลและส่งเสริมให้มี                 

การปฏิบัติตามแผนพัฒนาการเมือง 

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง  “บทบาทของ  สนช.  กับการปฏิรูปประเทศ”

  วันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมเลอมอนเต้  เขาใหญ ่

จังหวัดนครราชสีมา  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ  คนที่หนึ่ง  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

เรื่อง  “บทบาทของ  สนช.  กับการปฏิรูปประเทศ”  ในโครงการเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนของสถานีวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา  :  กิจกรรมพบผู้ฟังและผู้ชมจังหวัดนครราชสีมา 

จัดโดย  สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา  โอกาสนี้             

นายชาญวิทย์  วสยางกูร  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ในฐานะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร ่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ                       

สิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ....  ร่วมเสวนาเรื่อง  “ประชาชนได้อะไร?  จาก 

พ.ร.บ.  ภาษีที่ดินฉบับใหม่”
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นางแมรี่  ลู  แม็คโดนัลด์

อดีตสมาชิกรัฐสภายุโรป  ด�ารงต�าแหน่งประธานพรรคซินน์  เฟน  ของไอร์แลนด์
	 วันที่	 ๑๐	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 นางแมรี่	 ลู	 แม็คโดนัลด์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไอร์แลนด์	 และอดีต

สมาชิกรัฐสภายุโรป	 ได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งประธานพรรคซินน์	 เฟน	 คนใหม่แทนนายเจอรี	 อดัมส์	 ซึ่งครอง

อ�านาจพรรคฝ่ายซ้ายนี้มานานถึง	 ๓๔	 ปี	 นับตั้งแต่ปี	 ๒๕๒๖	 โดยนางแม็คโดนัลด์	 แถลงว่า	 จะด�ารงบทบาทน�า

สมาชิกพรรคด้วยความเชื่อมั่นในการรักษาความเป็นเอกภาพและความเป็นหนึ่งเดียวของชาวไอริชในยุคใหม่	
 ทั้งนี้	 การแต่งตั้งนางแม็คโดนัลด์	 รองผู้น�าพรรคซินน์	 เฟน 

เท ่ากับเป ็นการยุ ติการเ ช่ือมโยงพรรคซินน ์	 เฟนกับกองทัพ

สาธารณรัฐไอริช	 หรือ	 IRA	 ซึ่งเป็นขบวนการของชนกลุ่มน้อย													

ชาวไอริชที่ต ่อสู ้ เรียกร ้อง	 เอกราชจากสหราชอาณาจักรด ้วย															

การใช ้วิธีการรุนแรงมาตั้งแต ่เริ่มก ่อตั้งองค ์กรเมื่อป ี	 ๒๕๑๒																									

เพื่อไปอยู่รวมกับไอร์แลนด์	 จนท�าให้มีผู้เสียชีวิตจากการก่อเหตุร้าย

หลายรูปแบบ	 อาทิ	 การลอบสังหาร	 การปล้นธนาคาร	 และ																	

การวางระเบิดมากกว่า	 ๑,๗๐๐	 คน

ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศลงนามร่างงบประมาณ 

	 วันที่	 ๑๐	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 นายโดนัลด์	 ทรัมป์	 ประกาศการลงนามร่างกฎหมายงบประมาณที่ส�าคัญ	

พร้อมกล่าวชื่นชมการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวจากทั้งสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	 และให้การสนับสนุนทหารว่า	

กองทัพทหารอเมริกันจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้น	 และรัฐบาลจะให้ทุกอย่างแก่ทหาร	 ท้ังนี้	

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรได ้ลงมติ	 ๒๔๐	 ต ่อ	 ๑๘๖	 เสียง	 สนับสนุนร ่าง																													

งบประมาณดังกล่าว	 ซึ่งจะท�าให้รัฐบาลสามารถขยายการใช้จ่ายเงินได้ไปจนกระทั่งถึง

วันที่	 ๒๓	 มีนาคม	 และได้ยกเลิกการจ�ากัดการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางประมาณ	

๓๐๐,๐๐๐	 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง	 ๒	 ปีข้างหน้า	 จากที่ผ่านมารัฐสภาไม่สามารถ

ผ่านร่างงบประมาณดังกล่าวได้ทันก�าหนดเส้นตายเวลาเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่น	

ท�าให้รัฐบาลเผชิญภาวะชัตดาวน์อีกครั้ง	 แต่ขณะนี้นายทรัมป์ได ้ลงนามร่าง																																																						

งบประมาณดังกล่าวแล้ว	 ท�าให้ส�านักงานรัฐบาลสหรัฐกลับมาเปิดด�าเนินการ																								

ได้อีกครั้ง	 และถือเป็นการสิ้นสุดภาวะชัดดาวน์ครั้งที่	 ๒	 ของรัฐบาลนายทรัมป์

นายโดนัลด์  ทรัมป์
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'รามาโฟซา'  ก้าวเข้าสู่ต�าแหน่งผู้น�าแอฟริกาใต้
	 วันที่	 ๑๖	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 รัฐสภาของประเทศแอฟริกาใต้ให้การรับรองนายซีริล	 รามาโฟซา																													

รองประธานาธิบดี	 ที่เพิ่งได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคเอเอ็นซีเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาให้เป็นประธานาธิบดีคนใหม	่				

แทนนายจาค็อบ	 ซูมา	 อดีตประธานาธิบดี	 ที่ชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๒	 โดยนายซูมา

ได้แถลงลาออกทางโทรทัศน์	 ซึ่งได้ระบุว่า	 การลาออกของเขามีผลในทันที	 ท้ังนี้	 เพ่ือปฏิบัติตามมติของพรรคแอฟริกัน	

เนชั่นแนล	 คองเกรส	 (เอเอ็นซี)	

สภาอังกฤษเข้าตรวจสอบสกุลเงินดิจิทัล
	 วันที่	 ๒๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 คณะกรรมาธิการการคลังของรัฐสภาอังกฤษ	 เข้าตรวจสอบสกุลเงินดิจิทัล

อย่างเป็นทางการ	 เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์	 รวมถึงความสามารถในการแทนท่ีสกุลเงินดั้งเดิม																													

โดยสกุลเงินดิจิทัลยังไม่ได้รับการก�ากับดูแลตามกฎหมายอังกฤษในปัจจุบัน	 และอังกฤษจ�าเป็นต้องด�าเนินการให้ถูกต้อง

เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการก�ากับดูแลเงินดิจิทัลดังกล่าว	 เพื่อปกป้องผู้บริโภคและธุรกิจ	 และต้องไม่เป็นการขัดขวาง												

การพัฒนานวัตกรรม	 ความเคลื่อนไหวดังกล่าวท�าให้อังกฤษเป็นประเทศล่าสุดท่ีเข้ามาก�ากับดูแลเงินดิจิทัล	 ตามหลังจีน

ที่สั่งห้ามการซื้อขายเงินดิจิทัล	 ขณะที่ญี่ปุ ่นออกกฎให้ผู ้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลจะต้องเข้ามาลงทะเบียนกับ

ทางการ	 ด้านคณะกรรมการก�ากับดูแลหลักทรัพย์ของสหรัฐ	 เตือนความเส่ียงของการระดมทุนผ่านการเสนอขายเหรียญ

ดิจิทัลครั้งแรก	 (ไอซีโอ)

นายซีริล  รามาโฟซา
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พรรคประชาชนกัมพูชาของสมเด็จ  ฮุนเซน  ประกาศชัยชนะในการเลือกตั้ง
	 วันที่	 ๒๖	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 พรรคประชาชนกัมพูชา	 (ซีพีพี)	 ภายใต้การน�าของสมเด็จฮุน	 เซน																						

นายกรัฐมนตรี	 ได้แถลงประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาว่า	 ผู้สมัครของพรรคซีพีพี	 คว้าที่นั่งในวุฒิสภาท้ัง	

๕๘	 ที่นั่ง	 หลังสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ลงคะแนนเสียงสนับสนุน	 ๑๑,๑๙๗	 คะแนน	 หรือร้อยละ	

๙๕.๙	 จากคะแนนเสียงทั้งหมด	 ๑๑,๖๗๐	 คะแนน

ฝ่ายค้านสหรัฐเรียกร้องปฏิรูปกฎหมายอาวุธปืน
	 วันที่	 ๑	 มีนาคม	 ๒๕๖๑	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตของสหรัฐร่วมกันพูดคุยเรื่องการ

ปฏิรูปกฎหมายอาวุธปืนท่ีรัฐสภา	 หลังจากที่สมาชิกวุฒิสภาและตัวแทนจากสองพรรคการเมืองใหญ่ได้พูดคุยกับ

ประธานาธิบดี	 โดนัลด์	 ทรัมป์ของสหรัฐ	 เรื่องความปลอดภัยภายในโรงเรียนและความเป็นไปได้ในเร่ืองกฎหมายอาวุธปืน 

โดยรัฐสภาสหรัฐตกอยู่ภายใต้การกดดันให้ผ่านร่างกฎหมายอาวุธปืน	 หลังเกิดเหตุการณ์กราดยิงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่

โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริด้า	 ท�าให้มีผู้เสียชีวิต	 ๑๗	 คน	 ถือเป็นจุดเปลี่ยนส�าหรับชาวอเมริกันหลายคนที่เดินทางจาก

ทั่วประเทศเพื่อกดดันให้จัดการเรื่องนี้	 โดยเฉพาะผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่ผ่านมา

	 ทั้งนี้	 การเลือกตั้งดังกล่าวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์																								

ที่ จัดขึ้นโดยไม่มีพรรคฝ่ายค้านกู ้ชาติกัมพูชา	 (ซีเอ็นอาร์พี )	 และ

พรรคการเมืองขนาดเล็กเข้าร่วม	 เนื่องจากถูกศาลตัดสินยุบพรรค																						

ซีเอ็นอาร์พี	 ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน	 ๒๕๖๐	 โทษฐานนายกึม	 ซกคา 

หัวหน้าพรรคให้การสนับสนุนผู้ก่อการกบฏ

	 การ เลื อก ต้ั งสมาชิ กวุฒิ สภากัมพู ชา จัดขึ้ น ทุก 	 ๖	 ป ี																													

แต่ประชาชนไม่ได้มีสิทธ์ิในการเลือกต้ัง	 โดยมีที่นั่งท้ังหมด	 ๖๒	 ที่นั่ง	

แต่เป็นการลงคะแนนเลือก	 ๕๘	 ที่นั่ง	 ส่วน	 ๒	 ที่นั่งเป็นการแต่งตั้ง

จากกษัตริย์กัมพูชาและอีก	 ๒	 ที่นั่งแต่งตั้งจากสภาผู้แทนราษฎร สมเด็จฮุน  เซน                      
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สิงคโปร์ไม่ปรับเงินเดือนคณะรัฐมนตรีในอีก  ๕  ปี
	 วันที่	 ๒	 มีนาคม	 ๒๕๖๑	 นายเตียว	 ชี	 เฮียน	 รองนายกรัฐมนตรี	 ของสิงคโปร์	 เปิดเผยว่า	 รัฐบาลจะไม่

ปรับขึ้นเงินเดือนรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆ	 หลังคณะกรรมการทบทวนกรณีดังกล่าวที่จัดตั้งโดย	 นาย	 ลี	 เซียนลุง	

นายกรัฐมนตรี	 เมื่อปีที่แล้ว	 เสนอให้ขึ้นเงินเดือนอีก	 ๙	 %	 ระหว่างการประชุมรัฐสภา	 	 	 	 	 	 	 	 	

เวเนซุเอลาก�าหนดจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี
	 วันท่ี	 ๒	 มีนาคม	 ๒๕๖๑	 นายทิบิเซ	 ลูเซนา	 ประธานสภาการเลือกตั้งแห่งชาติเวเนซุเอลาประกาศ

ก�าหนดการเลือกตั้งประธานาธิบดีว่า	 จะมีขึ้นในวันท่ี	 ๒๐	 พฤษภาคมนี้	 ในขณะท่ีประธานาธิบดีนิโคลัส	 มาดูโร																						

ผู้น�าเวเนซุเอลา	 หาทางที่จะอยู่ในต�าแหน่งต่ออีกเป็นสมัยที่สอง	 แม้ประเทศก�าลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้า																	

การประกาศดังกล ่าวมีขึ้นหลังพรรครัฐบาลและฝ ่ายค ้านตกลงที่จะเลื่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีออกไป																																														

โดยประธานาธิบดีมาดูโรจะลงรับสมัครเลือกตั้งอีกในฐานะตัวแทนของพรรคพีเอสยูวี

	 นายเฮียน	 กล่าวว ่า	 เศรษฐกิจของประเทศ														

ก�าลังอยู ่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน	 รัฐบาลจึงตัดสินใจประเมิน

สถานการณ์สภาพเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไปก่อน	 แทนท่ีจะเร่ง

ตัดสินใจในตอนนี้	 และจะทบทวนมาตรการดังกล่าวอีกครั้ง

ในอีก	 ๕	 ปี	 ข้อเสนอดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมติให้

พิจารณาเงินเดือนรัฐมนตรีทุก	 ๕	 ปี	 ที่เริ่มใช้นับตั้งแต่ป	ี

๒๐๑๒	 โดยรัฐบาลไม่เคยปรับขึ้นเงินเดือนอีกเลยนับตั้งแต่

ปรับลงในปี	 ๒๐๑๒	 หลังประชาชนกดดันรัฐบาล	 เพราะไม่

พอใจที่รัฐมนตรีได้ค่าจ้างสูงเกินจ�าเป็น	 ทั้งนี้	 เงินเดือนของ

นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์อยู ่ที่	 ๑.๗	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	

(ประมาณ	 ๕๓	 ล้านบาท)	 ต่อปี	 ขณะที่รัฐมนตรีจะอยู่ท่ี	

๑.๑	 ล้านดอลลาร์	 (ประมาณ	 ๓๔	 ล้านบาท)

นายเตียว  ชี  เฮียน

นายทิบิเซ  ลูเซนา
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เปิดประชุมประจ�าปีสภาประชาชนแห่งชาติของจีน
	 วันที่	 ๕	 มีนาคม	 ๒๕๖๑	 สภาประชาชนแห่งชาติ	 (NPC)	 เปิดฉากการประชุมประจ�าปีขึ้น	 ที่กรุงปักกิ่ง																		

ในการเตรียมที่จะท�าให้นายสี	 จิ้นผิง	 ประธานาธิบดีจีน	 ได้กลายเป็นผู้น�าทรงอิทธิพลเทียบเท่า	 เหมา	 เจ๋อตุง																						

อดีตผู้น�าทรงอิทธิพลสูงสุดของจีน	 เพื่อน�าพาประเทศจีนสู่การเป็นอภิมหาอ�านาจโลก

	 NPC	 คือสภานิติบัญญัติของจีนที่มีหน้าท่ีตรากฎหมาย	 เปรียบเหมือนสภาผู้แทนราษฎรของหลายประเทศ									

รวมถึงสภาสามัญชนของสหราชอาณาจักร	 โดยรัฐธรรมนูญจีนก�าหนดให้สภาประชาชนแห่งชาติเป็นกลไกระดับรัฐท่ี																		

ทรงอ�านาจที่สุดในประเทศ	 แต่ในสายตาของต่างชาตินั้น	 NPC	 มีหน้าท่ีเพียงประทับตราหรือเซ็นอนุมัติในสิ่งที	่																					

พรรคคอมมิวนิสต ์บอกให้อนุมัติเท ่านั้น

ส�าหรับการประชุม	 NPC	 ป ีนี้ มีผู ้แทน													

๒,๙๘๐	 คนจาก	 ๒๒	 มณฑล,	 ๕	 เขต

ปกครองตนเอง,	 ๔	 เทศบาลนคร,	 ๒	 เขต

บริหารพิเศษ	 และผู ้แทนเหล่าทัพต่างๆ							

เข้าร่วม

	 ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ท่ี ม ห า ศ า ล า

ประชาชน	 นายหลี่ 	 เค ่อเฉียง	 นายก

รัฐมนตรี 	 ได ้ รายงานสถานการณ ์ของ

ประเทศและก�าหนดนโยบาย	 โดยพุ่งเป้า

แก ้ไข	 ๓	 ปัญหาท้าทายส�าคัญ	 ได ้แก ่	

ความเสี่ ยงทางการเงิน 	 มลพิษ	 และ															

ความยากจน	 เขากล่าวว่า	 รัฐบาลตั้งเป้าให้

เศรษฐกิจขยายตัวราว	 ๖.๕	 %	 ลดลงเล็กน้อย

จากปีที่แล้ว	 แต่ยืนยันว่ายังอยู่ในเกณฑ์เติบโตแข็งแกร่งที่สุดของโลก	 และรัฐบาลจะเน้นผลักดันปฏิรูปด้านโครงสร้าง	

เพิ่มกลไกขับเคลื่อนการเติบโต	 และลดความเสี่ยงในภาคการเงิน

	 นอกจากนี้	 รัฐบาลจะเน้นเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กองทัพ	 โดยจัดสรรงบประมาณให้กระทรวงกลาโหม

เพ่ิมขึ้น	 ๘	 %	 เป็น	 ๑.๑	 ล้านล้านหยวน	 หรือประมาณ	 ๕.๕	 ล้านล้านบาท	 ขณะเดียวกันรัฐบาลจะลด																																

การผลิตเหล็กราว	 ๓๐	 ล้านเมตริกตันและถ่านหิน	 ๑๕๐	 ล้านเมตริกตันเพ่ือลดปัญหามลพิษ	 รวมท้ังตั้งเป้าลด																					

คนยากจนราว	 ๑๐	 ล้านคนภายในปีนี้

	 ประเด็นที่อยู ่ในความสนใจของการประชุมในครั้งน้ี	 คือ	 การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกข ้อจ�ากัด

ประธานาธิบดีด�ารงต�าแหน่งได้เพียงสองสมัยติดกัน	 การเปลี่ยนแปลงนี้จะท�าให้นายสี	 จิ้นผิง	 วัย	 ๖๔	 ปี	 ซึ่งจะได้																			

รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสมัยที่สองที่มีวาระ	 ๕	 ปี	 รวมทั้งสามารถกุมอ�านาจทั้งในฐานะประธานาธิบดี	 เลขาธิการ

พรรคคอมมิวนิสต์	 และผู้บัญชาการกองทัพไปอีกนาน	 ซึ่งนักวิเคราะห์	 มองว่า	 นายสีต้องการเวลาเฟ้นหาและฝึกฝน

ทายาทที่เหมาะสมที่สุด	 เพราะไม่อยากให้อ�านาจตกอยู่ในมือพวกคอร์รัปชั่นและกลุ่มชนชั้นสูง	 และการปราบปราม												

การทุจริตที่ท�ามาจะได้ไม่สูญเปล่า
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สมเด็จพระราชาธิบดีมาเลเซีย  เปิดประชุมรัฐสภา  ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
	 วันที่	 ๕	 มีนาคม	 ๒๕๖๑	 สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดท่ี	 ๕	 กษัตริย์พระองค์ท่ี	 ๑๕	 ของมาเลเซีย																				

มีพระราชด�ารัส	 ระหว่างการเสด็จฯเปิดประชุมรัฐสภาวันแรกของสมัยประชุมท่ี	 ๖	 ในกรุงกัวลาลัมเปอร์	 ว่า	 รัฐบาล

มาเลเซีย	 จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน	 เช่น	 ปัญหาเรื่องค่าครองชีพและ											

จัดท�าโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น	 ระบุว่า														

การที่รัฐบาลจัดตั้งสภาขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพื่อลดค่าครองชีพแห่งชาติ	 คือ	 ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมุ่งมั่น

ที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง

	 นอกจากนี้	 กษัตริย์ของมาเลเซีย	 แสดงความเชื่อมั่นว่า	 การท่ีรัฐบาลจัดตั้งสภาฯดังกล่าวขึ้นมาจะช่วยให้

สามารถจัดท�าโครงการพัฒนาต่าง	 ๆ	 ได้ตรงกับความต้องการของชุมชนแต่ละแห่ง	 ซึ่งจะช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่

ของชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต	 พระองค์มีพระราชด�ารัสอีกว่า	 แม้ว่าจะเผชิญกับปัญหาความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

ท่ัวโลก	 แต่รัฐบาลก็มุ่งมั่นที่จะด�าเนินนโยบายการคลังอย่างรอบคอบเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการเศรษฐกิจและการคลัง

ของประเทศให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด	 คาดว่า	 เงินคงคลังของประเทศจะค่อยๆ									

เลือกตั้งอิตาลีไร้พรรคเสียงข้างมาก
	 วันที่	 ๖	 มีนาคม	 ๒๕๖๑	 ผลการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งกว่า	 ๗๕%	 ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่า	

พรรคการเมืองใหญ่	 ๓	 พรรคของอิตาลีที่ลงเลือกตั้ง	 ไม่มีพรรคใดคว้าเสียงข้างมากและสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพียง

ล�าพัง	 พรรคฟอร์ซาอิตาเลียของอดีตนายกรัฐมนตร	ี																

๔	 สมัย	 นายซิลวิโอ	 แบร์ลุสโกนี	 มีคะแนนเสียง								

๓๗%	 ตามด้วยพรรคแนวร่วม	 ๕	 ดาว	 ๓๑%	 และ

พรรครัฐบาลผสมกลางซ้ายได้คะแนน	 เป็นที่	 ๓	 ที่	 ๒๒% 

เนื่องจากประชาชนไม่พอใจผลงานรัฐบาลท่ีผ่านมา																			

ที่ปล่อยให้ความยากจนเพิ่มขึ้น	 การว่างงานสูง	 และ																	

ผู้อพยพกว่า	 ๖๐๐,๐๐๐	 คนหลั่งไหลเข้าอิตาลี	 ในช่วง	

๔	 ปีที่ผ่านมา

มั่นคงขึ้นตามล�าดับ	 หลังการจัดเก็บภาษี

ได้มากขึ้น	 มีการลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ	

การขาดดุลการคลังลดลงตามเป้าหมาย												

ที่ตั้งไว้	 ขณะเดียวกัน	 หนี้สินของภาครัฐ	

อยู่ในระดับที่สามารถจะบริหารจัดการได	้

ที่ส�าคัญคือมาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศ										

ท่ีต่างชาติต้องการจะเข้าไปลงทุน	 รัฐบาล	

คาดว่า	 จะสามารถดึงดูดการลงทุนจาก

ต่างชาติได้มากขึ้นในปีนี้ สมเด็จพระราชาธิบดี

มาเลเซีย
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แวดวง
กรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันที่ 	 ๑๒	 กุมภาพันธ ์ 	 ๒๕๖๑	 พลโท	 ชัยยุทธ	 พร ้อมสุข	 ประธานคณะกรรมาธิการ	 (กมธ. )																																											

การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 แถลงข่าวแสดงความกังวลและห่วงใย	 กรณีกลุ่ม

บุคคลพร้อมด้วยอาวุธเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก	 เข้าไปพักแรมบริเวณพื้นที่หวงห้าม	

และคุกคามชีวิตสัตว์ป่า	 การกระท�าดังกล่าวเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕							

รวมทั้งให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่	 พร้อมทั้งให้ปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญ	 ซื่อสัตย์สุจริตเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ชนรุ่นหลัง

ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า	 และขอให้ทุกฝ่ายมีความม่ันใจในกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 เพื่อการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ใช้เพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า	

แม้บทลงโทษที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่รุนแรงพอ	 ซึ่งขณะนี้ทางกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก�าลังปรับปรุงกฎหมายสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า	 และจะเสนอคณะรัฐมนตรี	 ซ่ึงหากเสนอเข้ามายัง	 สนช. 

ทาง	 กมธ.	 จะเสนอเป็นข้อสังเกตให้เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงขึ้น	พร้อมทั้ง

จะเชิญผู้อ�านวยการส�านักอนุรักษ์สัตว์ป่า	 กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และ

พันธุ์พืช	 และหัวหน้าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก																									

เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  พ.ศ.  ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันที่	 ๑๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 นายวรพล	 โสคติยานุรักษ์	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ในฐานะโฆษก

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 พ.ศ.	 ….	

แถลงสรุปสาระส�าคัญของร่าง	 พ.ร.บ.	 ดังกล่าว	 โดยร่างกฎหมายนี้มุ ่งหวังแก้ไขขจัดอุปสรรคเกี่ยวกับการลงทุน																											

การพัฒนาประเทศโดยรวม	 ก�าหนดให้พื้นที่ภาคตะวันออก	 เบื้องต้นใน	 ๓	 จังหวัด	 คือ	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ระยอง	

และชลบุรี	 เป็นเขตพัฒนาพิเศษ	 และก�าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ที่มี																												

นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานฯ	 มีรัฐมนตรีจาก	 ๑๔	 กระทรวง	 เป็นกรรมการ	 มีอ�านาจสามารถประกาศก�าหนดพื้นที่

เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ	 อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ	 และสิทธิประโยชน์	 ที่จะให้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริม

เศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่งได้	 รวมถึงก�าหนดกฎเกณฑ์การใช้ที่ดิน	 รวมทั้ง

สามารถประกาศเขตพัฒนาพิเศษในภาคตะวันออกเพิ่มเติมได้นอกเหนือ

จาก	 ๓	 จังหวัดข้างต้น	 หากพบว่ามีความจ�าเป็น	 ตลอดจนหากมี

โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ�าเป็นต้องท�านอกเขตก็สามารถท�าได้เป็นเฉพาะ															

กรณีไป	 ขณะเดียวกันยังต้องมีการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม	 สุขภาพประชาชน	 หรือชุมชนด้วย
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คณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญตักิารกลบัเป็นผูป้ระกนัตน  พ.ศ.  ....  สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ

	 วันที่	 ๑๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 พลต�ารวจเอก	 พงศพัศ	 พงษ์เจริญ	 โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน	 พ.ศ.	 ....	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 แถลงข่าวภายหลัง	 สนช.										

มีมติเห็นชอบประกาศให้ร่างกฎหมายดังกล่าวใช้เป็นกฎหมายว่า	 ร่างกฎหมายนี้จะท�าให้ผู้ประกันตนกว่า	 ๑	 ล้านคน													

ที่สถานะความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลง	 จากเหตุไม่ส่งเงินสมทบ	 ๓	 เดือนติดต่อกัน	 หรือภายในระยะเวลา	 ๑๒	 เดือน

ส่งเงินสมทบไม่ครบ	 ๙	 เดือน	 ได้กลับเข้ามาสู ่ระบบการประกันตนอีกครั้ง	 โดยไม่ต้องจ่ายเงินสมทบย้อนหลัง																											

ซึ่งผู้ประกันตนท่ีประสงค์จะกลับมาเป็นผู้ประกันตนจะต้องยื่นค�าขอผ่านส�านักงานประกันสังคมภายใน	 ๑	 ปี	 นับตั้งแต่								

ท่ีร่างกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้	 โดยส�านักงานประกันสังคมจะส่งจดหมายไปให้ผู้ประกันตนที่ขาดการต่ออายุตาม														

ร่างกฎหมายนี้	 และเมื่อส�านักงานประกันสังคมได้รับค�าขอแล้วจะ

ด�าเนินการตรวจสอบค�าขอและแจ้งให้ผู้ยื่นทราบภายใน	 ๗	 วัน	 นับแต่

วันที่ได้รับค�าขอ	 ในกรณีที่เห็นว่าไม่มีสิทธิกลับเป็นผู้ประกันตน	 จะแจ้ง

ผลให้ผู้ยื่นค�าขอทราบภายใน	 ๑๕	 วัน	 นับแต่วันท่ีได้รับค�าขอ	 ซึ่งผู้กลับมา

เป็นผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์เหมือนเดิมทุกประการ	 ทั้งการรักษาสุขภาพ

การออมเงิน	 และการคุ้มครองต่าง	 ๆ	 ไม่ต้องจ่ายเบี้ยย้อนหลังนับแต่

ขาดการต่ออายุ	 โดยเร่ิมจ่ายเบี้ยรายเดือนเดือนละ	 ๔๓๒	 บาทไป																	

ทุกเดือน

คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา  ในคณะกรรมาธิการการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
	 วันที่	 ๑๙	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 นายสมพร	 เทพสิทธา	 ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา															

ในคณะกรรมาธิการการศาสนา	 ศิลปะ	 วัฒนธรรมและการท่องเท่ียว	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เป็นประธานเปิดการสัมมนา	

เรื่อง	 “ความม่ันคงของพระพุทธศาสนา”	 ณ	 ห้องรับรอง	 ๑–๒	 ชั้น	 ๓	 อาคารรัฐสภา	 ๒	 โดยกล่าวว่า	 ปัจจุบัน																												

แม้ประเทศไทยมีความมั่นคงของพระพุทธศาสนาพอสมควรแล้ว	 แต่อย่างไรก็ตามทางคณะอนุกรรมาธิการฯ	 ขอให้ทาง

รัฐบาลชุดนี้ให้ความส�าคัญในการท�าแผนแม่บทของชาติ	 ในการท�านุบ�ารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา	 โดยควรก�าหนด

นโยบาย	 แผนการด�าเนินงาน	 และมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเก่ียวกับการส่งเสริมชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย	์																			

เพราะสถานการณ์พระพุทธศาสนาอยู่ในภาวะท่ีไม่อาจประมาทได้	 เนื่องจากมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคมมากขึ้น	

รวมทั้งความหลากหลายของวัฒนธรรมต่างแดน	 อาทิ	 ขณะนี้ประเทศไทยมีภิกษุณีที่บวชถูกต้องตามพระธรรมวินัยแล้ว	

และเริ่มมีภิกษุณีเพิ่มมากขึ้น	 แต่มหาเถรสมาคมยังไม่สามารถรับรอง

ภิกษุณีได้	 จึงเห็นว่ารัฐบาลน่าจะสามารถรับรองภิกษุณีของไทยได	้														

เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทสตรีในการท�านุบ�ารุงส่งเสริมพระพุทธ

ศาสนา	 ทั้งน้ีหวังว่าความคิดเห็นที่ได้จากการสัมมนาคร้ังนี้	 จะช่วยให้

ประเทศไทยมีความมั่นคงในด้านพระพุทธศาสนา	 เพราะความมั่นคง

พระพุทธศาสนาก็คือความมั่นคงของชาติ	 รวมไปจนถึงด้านสังคม																		

ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านการเมืองและการปกครอง	 ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัย

ความร ่วมมือในการแก้ไขพระพุทธศาสนาและเพ่ิมความเข ้มแข็ง																										

ในองค์กรบริหารคณะสงฆ์เป็นส�าคัญ
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คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันที่	 ๒๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 นายแพทย์เจตน์	 ศิรธรานนท์	 ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข													

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 พร้อมด้วย	 นายมหรรณพ	 เดชวิทักษ์	 ประธานคณะอนุกรรมาธิการ	 (กมธ.)	 บูรณาการ																

และขับเคลื่อนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการแพทย์แผนไทย	 แถลงข่าว	 ประเด็นปัญหาการใช้สารเคมีปราบศัตรู

พืชและวัชพืชในแปลงเกษตรกรรมของประเทศไทย	 โดยพบว่า	 มีการใช้สารเคมีที่อันตรายต่อสุขภาพ	 โดยเฉพาะสาร							

พาราควอต	 ไกลโฟเซต	 และคลอร์ไพริฟอส	 ปนเปื้อนในผลผลิตทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม	 พื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัย	

แหล่งน�้าที่ใช้อุปโภคบริโภค	 และพบค่าปริมาณสารพิษตกค้างในผัก	 ผลไม้	 รวมไปถึงสินค้าเกษตรอื่น	 ๆ	 หรือค่า	

(MRL:	 Maximum	 Residue	 Limits)	 สูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขที่ก�าหนดไว้ทุกตัว	 ทั้งนี	้														

หากสารเคมีเข้าสู่ร่างกายสะสมเป็นเวลานานท�าให้เกิดโรคมะเร็งล�าไส	้

มะเร็งเต้านม	 และโรคพาร์กินสัน	 และจากมติคณะกรรมการขับเคล่ือน

การแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง														

ได้มีมติเอกฉันท์	 ให้ยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง	 ๓	 ประเภท	 และระงับ

การน�าเข้าโดยสิ้นเชิง	 ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวนั้น	 คณะอนุ	 กมธ.ฯ	 ได้มี

การศึกษาและมีมติให้ด�าเนินการตามมติของคณะกรรมการขับเคล่ือนฯ	

อย่างเคร่งครัด	 และได้จัดท�าหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี	 ขอให้พิจารณา

ก�าหนดมาตรการเร่งด่วนยกเลิกการน�าเข้าสารเคมีท้ัง	 ๓	 ประเภท	

ตั้งแต่เดือนมิถุนายนน้ีเป็นต้นไป	 เนื่องจากพบว่าในปี	 ๒๕๖๐	 มีการน�าเข้าสารเคมีจ�านวนมากอย่างผิดปกติ	 อีกท้ัง																	

ยังพบว่าในเดือนธันวาคม	 ๒๕๖๐	 อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้อนุมัติต่อทะเบียนใบอนุญาตน�าเข้าสารเคมีดังกล่าวให้กับ

บริษัทเอกชน	 ๔	 แห่งซึ่งขัดต่อมติของคณะกรรมการฯ	 ดังนั้น	 หากไม่ยกเลิกการน�าเข้าสารเคมีภายในเดือนมิถุนายนนี้	

ผู้ประกอบการและเกษตรกรอาจมีการน�าเข้าสารเคมีเพ่ิมขึ้นจากปี	 ๒๕๖๐	 เป็นเท่าตัว	 และจะท�าให้มีปริมาณสารเคมี

ตกค้างอยู่ในประเทศเป็นจ�านวนมาก

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  และการแรงงาน  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันที่	 ๒๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 พลเอก	 สิงห์ศึก	 สิงห์ไพร	 ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย	์																											

การอุตสาหกรรม	 และการแรงงาน	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 รับหนังสือจากนายสุรเชษฐ์	 สีเหนี่ยง	 ตัวแทน

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย	 พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรไร่อ้อย	 จาก	 ๔	 จังหวัด	 ได้แก่	

จังหวัดก�าแพงเพชร	 จังหวัดชัยภูมิ	 จังหวัดขอนแก่น	 จังหวัดสระแก้ว	 เพ่ือยื่นข้อเสนอให้	 สนช.	 แก้ไขปรับปรุง																					

พระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย	 ฉบับที่	 พ.ศ.	 ....	 ในเนื้อหา	 ๕	 ประเด็น	 ดังนี้	 (๑)	 แก้ไขค�าจ�ากัดความของ

สถาบันชาวไร่อ้อยในการจดทะเบียนนิติบุคคล	 (๒)	 การพิจารณาบทลงโทษ	

(๓)	 การก�าหนดผลพลอยได้ให ้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 (๔)	 สัดส ่วนของ																		

ส ่วนราชการในการเป ็นคณะกรรมการบริหารกองทุนอ ้อยและ																							

น�้าตาลทราย	 และ	 (๕)	 การพิจารณาอ�านาจของคณะกรรมการอ้อย

และน�้าตาลทราย	 ด้านพลเอก	 สิงห์ศึก	 ยินดีน�าข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่

การพิจารณา	 น�าไปสู ่การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน�้าตาล																

ปี	 ๒๕๒๗	 ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อข้อเรียกร้องต่อไป
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คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันที่	 ๒๘	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑	 คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เปิดเผย																								

ผลการพิจารณาแนวทางการน�าสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรค	 หลังจากได้มีการหารือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง																																		

ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 โดยการน�า

สมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคในระบบบริการสุขภาพมี	 ๓	 กลุ่ม	 ได้แก่	 ยาสมุนไพรส�าเร็จรูป	 ยาปรุงเฉพาะราย																			

ตามองค์ความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย	 และยาแผนปัจจุบันที่พัฒนามาจากยาสมุนไพร	 ซึ่งตาม																											

พระราชบัญญัติยา	 พ.ศ.	 ๒๕๑๐	 ได้ก�าหนดให้ผู้ประกอบการท่ีจะขอขึ้นทะเบียนยาเพ่ือผลิตและจ�าหน่ายต้องย่ืนขอขึ้น

ทะเบียนต่อ	 อย.	 เพื่อตรวจสอบเอกสาร	 ก่อนที่	 อย.	 จะน�าส่งข้อมูลให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

เพ่ือท�าการประเมินรับรองเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนยา																	

แผนโบราณ	 ว่าต�ารับยานั้นเป็นไปตามองค์ความรู้ที่มีการบันทึกอยู่

ในคัมภีร์หรือเอกสารต�ารับยาที่สามารถอ้างอิงได้หรือไม่	 และจะส่ง

เร่ืองกลับมายัง	 อย.	 เพื่อพิจารณาต่อว่าจะอนุญาตหรือไม่ต่อไป	

ส่วนกระบวนการและขั้นตอนในการออกหนังสือรับรองหมอพ้ืนบ้านนั้น 

ยึดตามระเบียบกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก																							

ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน	ฉบับที่	 ๒	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	

โดยผู้ขอรับรองจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด	 และ

มีการรับรองจากองค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุข													

ในพื้นที่	 โดยยื่นเอกสารต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนท่ีเพ่ือท�าการรับรองโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดหรือ

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันที่	 ๕	 มีนาคม	 ๒๕๖๑	 คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 จัดสัมมนาทาง

วิชาการ	 เร่ือง	 “ปฏิรูปท้องถ่ินไทย:	 ประชาชนอยากได้อะไร?”	 ณ	 ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง	 ๓	 ชั้น	 ๓	 โรงแรมเซ็นทารา

และคอนเวนชัน	 เซ็นเตอร์	 จังหวัดอุดรธานี	 โดยมีนายชาญวิทย์	 วสยางกูร	 รองประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง

ท้องถิ่น	 คนที่หนึ่ง	 เปิดการสัมมนา	 และนายภาสวัฒก์	 รอดค�าดี	 เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการด้านการมีส่วนร่วมและ

การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบทั่วไป	 กล่าวรายงาน	 การจัดสัมมนาครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์

เพื่ อ รั บฟ ั งความคิ ด เ ห็น เกี่ ย วกั บ																			

การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของประเทศไทยจากผู ้บริหารท้องถิ่น	

สมาชิกสภาท้องถิ่น	 ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

ภาคประชาสังคม	 และนักวิชาการเพ่ือ

หาแนวทางการปฏิรูปการปกครอง						

ท้องถิ่นที่ เหมาะสมกับประเทศไทย	

และเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบ

การพิจารณาตามหน้าที่และอ�านาจ									

ต่อไป
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คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 วันที่	 ๖	 มีนาคม	 ๒๕๖๑	 ณ	 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ	 ๗	 รอบพระชนมพรรษา 

อ�าเภอเมืองเชียงใหม่	 จังหวัดเชียงใหม่	 คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์																				

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ร่วมกับต�ารวจภูธร	 ภาค	 ๕	 และจังหวัดเชียงใหม่	 จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้าง

ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	 โดยมีพลอากาศเอก	 ชาลี	 จันทร์เรือง	 ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ								

เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา	 การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง	 ตลอดจนเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	 และเสริมสร้างให้

ข้าราชการและประชาชนได้ตระหนักถึงความเป็นชาติไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์																													

โดยมีผู ้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย	 ข้าราชการ	 ฝ่ายปกครอง																			

ผู้บริหารเทศบาล	 ผู้บริหารท้องถิ่น	 ผู้ปกครองท้องที่	 ผู ้น�าชุมชน														

ผู ้บริหารสถานศึกษา	 บุคลากรทางการศึกษา	 ชมรม	 สมาคม																	

อาสาสมัครป ้องกันภัยฝ ่ายพลเ รือน	 (อปพร. ) 	 อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 สื่อมวลชน	 ลูกเสือชาวบ้าน	

ประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพ	 และชนเผ่าต่าง	 ๆ	 จ�านวน	 ๗,๐๐๐	 คน

คณะกรรมาธิการสังคม  กิจการเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันที่	 ๖	 มีนาคม	 ๒๕๖๑	 นางสุวรรณี	 สิริเวชชะพันธ์	 รองประธานคณะกรรมาธิการ	 (กมธ.)	 สังคม												

กิจการเด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	 คนพิการ	 และผู้ด้อยโอกาส	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 กล่าวในการเสวนา				

เรื่อง	 “บทบาทของสตรีไทยในยุคไทยแลนด์	 ๔.๐”	 จัดขึ้นเนื่องในวันสตรีสากล	 ปี	 ๒๕๖๑	 ณ	 บริเวณห้องโถงชั้น	 ๑				

อาคารรัฐสภา	 ๑	 โดยกล่าวว่า	 จากการท�างานของ	 กมธ.	 พบปัญหาของผู้หญิงที่ถูกท�าร้ายจากคนในครอบครัว	 ต้องพ่ึงพารายได้

จากผู้ชายท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัว	 การให้โอกาสการศึกษากับเพศชายมากกว่าเพศหญิง	 และการเล้ียงดูท่ีให้เพศชาย													

มีสถานะเหนือกว่า	 ดังนั้น	 ในยุคไทยแลนด์	 ๔.๐	 นั้น	 การศึกษาและการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนส�าคัญ

ที่ท�าให้ผู ้หญิงได้มีบทบาทในสังคมมากข้ึน	 โดย	 สนช.	 ได้เห็นชอบพระราชบัญญัติความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ                        

พ.ศ. 	 ๒๕๕๘	 เพื่ อ ให ้มีมาตรการป ้องกันการเลือกปฏิบัต	ิ																															

โดยไม่เป็นธรรม	 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากลตาม

พันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเข้าเป็นภาคีด้วย	 ส่วนเรื่องการเข้าสู่

แวดวงการเมืองของผู ้หญิงนั้นป ัจจุบันผู ้หญิงมีความสามารถ																									

มีบทบาทในการบริหารงานระดับสูงในต�าแหน่งส�าคัญหลายวงการ							

ทั้งภาครัฐ	 และภาคธุรกิจ	 แต่ผู้หญิงที่อาสาเข้ามาท�างานการเมือง

ยังมีน้อย	 ประกอบกับขาดการสนับสนุนจากคนในครอบครัวและ

ประชาชนมองว่างานการเมืองเหมาะกับเพศชายมากกว่า	 จึงท�าให้ผู้หญิงไม่ได้รับการเลือกจากประชาชน	 ทั้งน้ี	 กมธ.	

พยายามผลักดันให้มีการก�าหนดระบบโควต้าสัดส่วนตัวแทนผู ้หญิงในรัฐสภาเหมือนกับต่างประเทศมาโดยตลอด																					

เพื่อให้การท�างานและการพิจารณากฎหมายมีความรอบด้านและหลากหลาย	 ทั้งนี้	 ขอสนับสนุนให้ผู้หญิงรุ่นใหม่เข้ามา

ท�างานการเมืองให้มากขึ้น	 เพราะจะช่วยท�าให้สามารถแก้ไขปัญหาของผู้หญิงได้
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คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์  ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 วันที่	 ๗	 มีนาคม	 ๒๕๖๑	 ณ	 ห้องฝึกนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์	 ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)																																			

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์	 ๒๐	 ปี”	 โดยมีพลเอก	 วรพงษ์	 สง่าเนตร	

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ	 กล่าวเปิดการสัมมนา	 สืบเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันทางการค้า																																												

ที่เปลี่ยนแปลงไป	 เป็นแรงผลักดันให้ประเทศไทยให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาโลจิสติกส์สู ่ยุค	 ๔.๐	 ซึ่งที่ผ่านมา

ประเทศไทยได้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์มาแล้วถึง	 ๓	 ฉบับ	 โดยแผนยุทธศาสตร์แต่ละฉบับ																									

ได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาที่มีจุดมุ่งเน้นแตกต่างกัน	 อย่างไรก็ตาม	 ในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง	 มั่งคั่ง								

ยั่งยืน	 ตลอดจนการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๐	 ปี	 (๒๕๖๐-๒๕๗๙)																				

ให้เกิดผลข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม	 บรรลุเป้าหมายแห่งยุทธศาสตร์	 สอดคล้องตอบสนองกับความต้องการของภาคประชาชน

อย่างแท้จริง	 คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์	 ซึ่งมุ่งมั่นต่อการพิจารณาศึกษาด้านโลจิสติกส์	 ซึ่งได้รับความร่วมมือ

อย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมแสดงความคิดเห็น	 ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระบบงานโลจิสติกส์																								

เพื่อประกอบการวิเคราะห์ในการจัดท�ายุทธศาสตร์ของไทย	 จึงจัดให้มีการสัมมนาขึ้นเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้เก่ียวข้อง

ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทยในระยะ	 ๒๐	 ปี	 เพ่ือจัดท�าเป็นรายงานเสนอ

ความเห็นของคณะกรรมาธิการเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลในการพัฒนาประเทศต่อไป
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กฎหมายควรรู้

	 เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถรถยนต์เป็นส่ิงจ�าเป็นมากในสังคมยุคนี้	 นับเป็น

ปัจจัยที่	 ๕	 ของชีวิต	 แทบจะทุกครัวเรือนจะต้องมีรถไว้ใช้สอยอย่างน้อย	 ๑	 คัน	 ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล	

รถบรรทุก	 หรือแม้แต่รถมอเตอร์ไซด์	 เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเดินทาง	 การติดต่อธุรกิจ

	 เนื่องจากความเติบโตทางการจราจรดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุหน่ึงท�าให้เกิดอุบัติเหตุจากรถเพิ่มมากขึ้น																												

อย่างรวดเร็วในแต่ละปี	 ยังผลให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิต	 ต่อร่างกาย	 ต่อทรัพย์สิน	 รวมท้ังความเจริญเติบโตของประเทศ 

จากอุบัติเหตุดังกล่าว	 บางรายต้องเสียชีวิตสูญเปล่า	 คนชนหนีไปอย่างไร้ร่องรอย	 บางรายได้รับค่ารักษาพยาบาลไม่คุ้ม

กับที่จ่ายไปและบ่อยครั้งเมื่อรถคันที่ชนหนีไป	 ผู้พบเห็นก็ไม่กล้าให้ความช่วยเหลือเพราะกลัวต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล 

ท�าให้ผู้บาดเจ็บต้องตายหรือพิการทั้งที่อาจจะอาการไม่ร้ายแรงขนาดนั้น	 เมื่อถึงมือหมอทันเวลา	 ปัญหาดังกล่าว	

รัฐบาลให้ความสนใจ	 และรับรู ้ถึงความสูญเสียที่ประเทศจะได้รับ	 จึงออกกฎหมายที่เกี่ยวกับกรณี	 ดังกล่าว																

คือ	 “พ.ร.บ.	 คุ ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕”	 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 ประกาศใช้เป็น

กฎหมายเมื่อวันที่	 ๙	 เมษายน	 ๒๕๓๕

พระราชบัญญัตินี้ให้อะไรแก่ประชาชน
	 กฎหมายฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายส�าหรับผู้ประสบภัยจากรถ	 คือ	 ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิต

ร่างกาย	 หรืออนามัยเนื่องจากรถ	 ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรถ	 ผู้ใช้รถ	 คนโดยสาร	 คนเดินถนน	 หรือแม้แต่คนท่ีก�าลัง												

พักผ่อนอยู่ในบ้าน	 หากถูกรถชนหรือเฉี่ยวจะเรียกว่า	 “ผู้ประสบภัยจากรถ”	 และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ทันที 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  พ.ศ.  ๒๕๓๕
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ความคุ้มครองจะเป็นเฉพาะในส่วนของความเสียหายท่ีเกิดกับร่างกายหรือชีวิตของผู้ประสบภัย	 อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

ที่เกิดจากรถเท่านั้นไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน	 คือ	 หากได้รับบาดเจ็บก็จะได้รับการรักษาพยาบาลจาก

สถานพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงในวงเงิน	 ไม่เกิน	 ๕๐,๐๐๐	 บาท	 หรือหากเสียชีวิตก็จะได้รับ

เงินชดใช้ทันที	 ๕๐,๐๐๐	 บาท	 โดยบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายให้

ผู้เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัตินี้
	 ๑.	 เจ้าของรถ	 จะต้องจัดให้มีการประกันภัยส�าหรับความเสียหายแก่ผู้ประสบภัยจากรถท้ังผู้มีกรรมสิทธ์ิในรถ,			

ผู้เช่ารถซื้อรถ	 หรือ	 ผู้น�ารถท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเป็นการช่ัวคราว	 หากฝ่าฝืนต้องโทษปรับ

ตั้งแต่	 ๑๐,๐๐๐	 บาท	 ๕๐,๐๐๐	 บาท

	 ๒.	ผู้เช่ารถ	 กฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถที่ไม่ได้จัดให้มีการประกันภัย	 หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ	 ๑๐,๐๐๐	 บาท	 -	

๕๐,๐๐๐	 บาท

	 ๓.	บริษัทประกันภัย	 ต้องรับประกันภัยรถทุกคันท่ีมาขอท�าประกันภัยกับบริษัทและเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น

เนื่องจากรถ	 เช่น	 รถชนคน	 บริษัทก็ต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเสมอไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ประสบภัยหรือไม่

	 ๔.	ผู้ประสบภัยจากรถ	 คือผู้ที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต	 ร่างกาย	 หรืออนามัยเนื่องจากรถท่ีใช้หรือ	 อยู่บนถนน	

หรือจากสิ่งของที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถขึ้น	 ผู้ประสบภัยย่อมเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นจาก

บริษัทประกันภัยได้	 ถ้าบริษัทไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบก็สามารถเรียกร้องให้ส�านักงานกองทุนทดแทนจ่ายได้

	 ๕.	ส�านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย	 สังกัดกรมการประกันภัย	 มีหน้าท่ีด�าเนินการเกี่ยวกับ	 กองทุน								

เพื่อจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถ	 (เมื่อไม่มีผู้ใดจ่ายให้หรือจ่ายไม่ครบจ�านวน)

หลักการส�าคัญของกฎหมายนี้โดยสรุป
	 เจ้าของรถทุกคันต้องจัดให้มีประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยรถทุกชนิดท่ีขับเคล่ือนด้วยก�าลังเครื่องยนต์เช่น		

รถเก๋ง	 รถตู้	 รถกะบะ	 รถปิคอัพ	 รถบัส	 รถบรรทุก	 รถพ่วง	 รถมอเตอร์ไซด์	 รถอีแต๋น	 รถแทกเตอร์	 รถบดถนน		

เจ้าของต้องจัดให้มีประกันภัยกับบริษัทประกันภัย	 เพราะไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้เท่า	 ๆ		กัน

ส�าหรับเบ้ียประกันนั้นก�าหนดไว้แตกต่างกัน	 โดยค�านึงถึงฐานะของผู้เป็นเจ้าของรถ	 เช่น	 รถอีแต๋น	 ประมาณปีละ								

๑๐๐	 บาท	 แต่ความคุ้มครองจะได้รับอย่างทัดเทียมกัน

	 อย่างไรก็ตามยังมีรถอีก	 ๔	 ประเภทที่ไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหาย	

	 ๑)	 รถส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์	 พระราชินี	 พระรัชทายาท	 และรถส�าหรับผู้ส�าเร็จราชการแทน

พระองค์

	 ๒)	รถของส�านักงานพระราชวัง

	 ๓)	รถของส่วนราชการ	 และรถยนต์ทหาร	 เช่น	 กระทรวง	 ทบวงกรม	 สุขาภิบาล	 เป็นต้น	

	 ๔)	รถอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

บริษัทประกันภัยต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
	 ความเสียหายที่คุ้มครองเฉพาะในส่วนที่เกิดข้ึนกับชีวิตร่างกายเท่านั้น	 โดยแยกออกเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น

และค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าความเสียหายเบื้องต้น	 โดยผู้ประสบภัยหรือทายาทจะได้รับต่อคน	 ดังนี้

	 ๑)	 ค่าเสียหายเบื้องต้น	 บริษัทประกันภัยต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดถูกในกรณี
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	 	 ๑.๑)	 บาดเจ็บ	 จะได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจ�าเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่ได้จ่าย

ไปจริงไม่เกิน	 ๑๐,๐๐๐	 บาท

	 	 ๑.๒)	 เสียชีวิตทันที	 จะได้รับค่าปลงศพ	 และค่าใช้จ่ายอันจ�าเป็นในการจัดการศพ	 จ�านวน	 ๑๐,๐๐๐	บาท

	 	 ๑.๓)	 บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา	 หลังจากเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล	 จะได้รับค่าเสียหาย

พยาบาลไม่เกิน	 ๑๐,๐๐๐	 บาท	 และค่าปลงศพอีก	 ๑๐,๐๐๐	 บาท

	 ๒)	ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่าเสียหายท่ีต้องรอพิสูจน์ก่อนว่าผู้ประสบภัยมีส่วนผิด

หรือไม่	 ใครผิด-ใครถูก	 ผู้ประสบภัยหรือทายาทจะได้รับชดใช้ค่าเสียหายเมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นในกรณี

	 	 ๒.๑)	 บาดเจ็บ	 จะได้รับค่าเสียหายตามความจ�าเป็นจริง	 รวมแล้วไม่เกิน	 ๕๐,๐๐๐	 บาท	

	 	 ๒.๒)	 เสียชีวิตทันที	 จะได้รับค่าเสียหายเป็นเงิน	 ๕๐,๐๐๐	 บาท

	 	 ๒.๓)	 บาดเจ็บและเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาพยาบาลแล้วได้รับค่าเสียหายรวมเป็นเงิน	 ๕๐,๐๐๐	 บาท

ในกรณีที่ผู้ประสบภัยเป็นฝ่ายผิด	 หรือไม่มีผู้ใดรับผิดต่อผู้ประสบภัย	 จะได้รับการชดใช้เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น	

ส�าหรับค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าที่พระราชบัญญัตินี้ให้ความคุ้มครอง	 ตามท่ีกล่าวมาแล้ว	 คือเกินกว่า	 ๕๐,๐๐๐	 บาท		

ผู้ประสบภัยหรือทายาทสามารถเรียกร้องค่าทดแทนความเสียหายได้จากผู้กระท�าละเมิด	 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์

	 การจ่ายค่าเสียหายให้ผู้ประสบภัยนั้น	 บริษัทประกันภัย	 จะยกเอาความไม่สมบูรณ์หรือการฝ่าฝืนเง่ือนไขของ

กรมธรรม์	 หรือการบอกเลิกกรมธรรม์	 การทุจริต	 หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยเพื่อปฏิเสธ

ความรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นไม่ได้

ค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับการชดใช้ทันที
	 ค่าใช้จ่ายต่าง	 ๆ	 ที่อาจจะเกิดขึ้นและกฎหมายถือเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นนั้นแยกออกได้เป็น	 ๓	 กรณี	 คือ

	 -	 กรณีบาดเจ็บ	 ได้แก่	 ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้บาดเจ็บ	 เช่น	 ค่ายา	 ค่าอาหารทางเส้นเลือด	 ค่าผ่าตัด												

ค่าออกซิเจน	 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ค่าตรวจ	 ค่าห้อง	 ค่าอาหารในโรงพยาบาล	 และค่าพาหนะที่น�าผู้บาดเจ็บไป

โรงพยาบาล	 ค่ายาหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วเป็นต้น	 แต่ไม่รวมค่าพยาบาลพิเศษ	 บริษัทประกันจะจ่ายให้ตามที่

ได้จ่ายจริง

	 -	 กรณีเสียชีวิตทันที	 ได้แก่	 ค่าใช้จ่ายส�าหรับเป็นค่าท�าศพ	 ปลงศพและค่าจัดการศพ	 เช่น	 ค่าโลง																												

ค่าดอกไม้ธูปเทียน	 ค่าส่งกลับภูมิล�าเนา	 ค่าท�าบุญ	 แก่พระภิกษุที่สวดงานศพ	 ค่าเช่าเมรุเผาศพ	 ค่ารถที่ญาติผู้ตาย

เดินทางไปจัดการศพ	 ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์หนังสือแจกงานศพ	 ค่าเก็บศพ	 เป็นต้น	 โดยค่าเสียหายเบื้องต้นในกรณีนี้

จะเป็นการเหมาจ่าย	 จ�านวน	 ๑๐,๐๐๐	 บาท	 เท่ากันทุกคน	 ไม่ว่าคนรวยคนจน	 เด็กหรือคนแก่	 หญิงหรือชาย															

คนที่ไม่มีอาชีพใดเลย

	 -	 กรณีบาดเจ็บเข้ารักษาพยาบาลและเสียชีวิตในภายหลัง	 ในกรณีนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น	 ได้แก่	 ค่าใช้จ่าย

ต่าง	 ๆ	 ในการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง	 แต่ไม่เกิน	 ๑๐,๐๐๐	 บาท	 และค่าปลงศพหรือจัดการศพ	 อีก	 ๑๐,๐๐๐	

บาท	 รวมแล้วไม่เกิน	 ๒๐,๐๐๐	 บาท

การเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ประสบภัยจากรถ
	 เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถ	 ผู้เสียหายสามารถร้องขอให้บริษัทที่รับประกันภัยรถคันที	่														

ก่อให้เกิดความเสียหายถือเป็นหน้าที่ที่ผู้ประสบภัยต้องร้องขอโดยมีระยะเวลาในการร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน	
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๑๘๐	 วัน	 นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น	 ถ้าผู้เสียหายไม่ติดใจเรียกร้องภายในก�าหนดเวลา	 บริษัทประกันมีสิทธิที่

จะปฏิเสธไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้	 แม้จะเกิดความเสียหายจากรถในระหว่างอายุประกันกี่ครั้งกี่หนก็ตาม	 จนกว่าจะ

ครบจ�านวนเงินที่เจ้าของรถเอาประกันภัยไว้

	 การร้องขอหรือการแจ้งนั้น	 อาจท�าโดยผู้ประสบภัยเอง	 หรือทายาทเป็นผู้แจ้งก็ได้	 หรือจะให้โรงพยาบาลที	่					

ผู ้ประสบภัยเข้ารับการรักษาเป็นผู ้แจ้งแทนเพื่อโรงพยาบาลจะได้เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทโดยตรง																																					

เป็นการตัดภาระของผู้ประสบภัยไปได้

	 เมื่อบริษัทได้รับการร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้น	 ก็จะพิจารณาว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากรถหรือไม	่														

โดยต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกระท�า	 และผลที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงจากรถ	 และเป็นอันตรายต่อชีวิต

หรือร่างกายผู้ประสบภัยเท่านั้น	 และก็ต้องรีบเร่งตรวจสอบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นว่า	 เกิดจากรถที่ตนรับประกันภัยไว้

หรือไม่	 จ�านวนค่าเสียหายเบื้องต้นที่จะต้องจ่ายมีจ�านวนเท่าใด	 ผู้ร้องขอเป็นผู้มีสิทธิร้องขอหรือไม่	 ฯลฯ	 โดยจะต้อง

รีบตรวจสอบให้เสร็จและจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้ผู้ประสบภัยภายใน	 ๗	 วัน	 นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

	 ในกรณีที่ผู้ประสบภัยไม่ทราบบริษัทที่รับประกันภัย	 รถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหาย	 เช่น	 ชนแล้วหนีหรือ

บริษัทประกันภัยไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม	 หรือจ่ายให้ไม่ครบจ�านวน	 หรือเจ้าของรถท่ี

ก่อให้เกิดความเสียหายมิได้จัดให้มีการประกันภัยผู้ประสบภัยสามารถแจ้งขอค่าเสียหายเบื้องต้นจาก	 “ส�านักงานกองทุน

ทดแทน”	 ซึ่งส�านักงานกองทุนทดแทนก็จะท�าการตรวจสอบเบื้องต้น	 เช่นเดียวกับบริษัทประกันภัยมีเพิ่มเติมในเรื่อง																			

มีเหตุที่จะต้องจ่ายเงินกองทุนทดแทนหรือไม่	 และต้องจ่าย	 ภายใน	 ๗	 วัน	 เช่นกัน

	 ในการตรวจสอบและจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตังกล่าว	 บริษัทหรือกองทุนทดแทนต้องถูกปิดปาก	 คือ	 ไม่ต้อง

พิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายผิด	 เรียกว่าเป็นการประกันโดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด	 (No	 Fault	 Insurance)	 บริษัทจะเก่ียงว่ารอ

ตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าเจ้าของรถที่เอาประกันเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ผิดไม่ได้เลย	 นับเป็นผลดี	 เพราะผู้ประสบภัยจะได้

รับค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและทันท่วงที	 โรงพยาบาลที่รับผู้บาดเข้ารับการรักษาก็จะแน่นอนใจว่าจะได้รับเงิน														

ค่ารักษาพยาบาลอย่างแน่นอน	 ผู้ประสบเหตุก็กล้าที่จะช่วยพาผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล	 โดยไม่ต้องกลัวว่าจะต้อง																					

รับผิดชอบตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าผู ้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน	 ๑๘๐	 วันนั้น	 หมายถึง																														

การร้องขอครั้งแรกต่อบุคคลดังกล่าวแม้ว่าเมื่อร้องขอแล้วเจ้าของรถหรือบริษัทจะปฏิเสธไม่จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น																				

หรือจ่ายไม่ครบผู้ประสบภัยจากรถจะได้ร้องขอให้กองทุนทดแทนจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเกินกว่า	 ๑๘๐	 วัน	 นับแต่วันท่ี

มีความเสียหายเกิดขึ้นก็ตามมิใช่เรื่องส�าคัญ

หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นส�าหรับผู้ประสบภัยจากรถ
	 ๑.	 ในกรณีบาดเจ็บ	 ผู้ประสบภัยจากรถจะต้องมีหลักฐาน	 ดังนี้

	 	 ๑.๑	 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล	 หรือใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล	

	 	 ๑.๒	 	ใบเสร็จค่ายาเนื่องจากการรักษาพยาบาล

	 	 ๑.๓	 	หลักฐานแสดงตน	 เช่น	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัว	 ส�าเนาใบส�าคัญประจ�าตัวคนต่างด้าว	 หรือส�าเนา

หนังสือเดินทาง

	 	 ๑.๔	 	ใบเสร็จค่าใช้จ่ายอื่น	 ๆ	 ที่เนื่องมาจากการประสบภัยจากรถ	

	 ๒.	ในกรณีเสียชีวิตทันที	 ทายาทผู้ยื่นค�าขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจะต้องมี	

	 	 ๒.๑	 	ส�าเนามรณะบัตร

	 	 ๒.๒	 	ส�าเนาบันทึกประจ�าวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือต�ารวจท่ีแสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะ

การประสบภัยจากรถ
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ข้อมูล: กระทรวงยุติธรรม	 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ�าวัน	 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	 พุทธศักราช	

๒๕๓๕,	 ๑๐	 มีนาคม	 ๒๕๖๐.	 สืบค้นจากเว็บไซต์	 http://www.moj.go.th/view/7232	 เมื่อวันที่	 ๒๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑

	 	 	๒.๓	 หลักฐานแสดงตน	 หรือบัตรประจ�าตัวของทายาทผู้ยื่นค�าขอและหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นทายาท

โดยธรรม*	 ของผู้ประสบภัยจากรถ	 เช่น	 สูติบัตร,	 หนังสือรับรองการจดทะเบียนรับเด็กเป็น	 บุตร,	 หนังสือจดทะเบียน

รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

	 ๓.	ในกรณีบาดเจ็บเข้ารับรักษาพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลักฐานท่ีใช้จะเป็นหลักฐานจากกรณี													

บาดเจ็บ	 และกรณีเสียชีวิตที่กล่าวมาแล้วรวมกัน	 ส�าหรับผู้ที่คิดจะทุจริตหรือ	 แสดงหลักฐานเท็จ	 ในการขอรับค่าเสียหาย

เบื้องต้นน้ัน	 พระราชบัญญัตินี้ก�าหนดโทษไว้สูง	 และถือเป็นโทษทางอาญาด้วย	 คือ	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 ๑	 ปี	

หรือปรับไม่เกิน	 ๒๐,๐๐๐	 บาท	 หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

การรับช่วงสิทธิจากผู้ประสบภัยจากรถของบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทน
 เมื่อบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทน	 จ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น	 รวมทั้งค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหาย

เบื้องต้นตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้แก่ผู้ประสบภัย	 หรือทายาทแล้ว	 ถ้าความเสียหายเกิดจาก

	 ๑)	 บุคคลภายนอก

	 ๒)	เจ้าของรถ	 ผู้ขับขี่	 ผู้ซึ่งอยู่ในรถ	 หรือผู้ประสบภัยที่จงใจ	 หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง	 บริษัท

ประกันภัย	 หรือกองทุนทดแทน	 จะเข้ารับช่วงสิทธิจากผู้ประสบภัยจากรถ	 ให้ไปเรียกร้องเงินที่จ่ายไปจากผู้ก่อให้เกิด

ความเสียหายจริงได้	 โดยฟ้องร้องต่อศาล	 จะเห็นได้ว่า	 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕														

นับว่าเป็นกฎหมายที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยิ่ง	 เพราะประชาชนทุกคนท่ีได้รับอันตรายจากรถ	 จะได้รับ																			

ความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ทันที

	 ส�านักงานกองทุนทดแทน	 สังกัดกรมการประกันภัย	 ในกรุงเทพฯ	 จะตั้งอยู่ท่ีกรมการประกันภัย	 อาคาร

พหลโยธินเพลส	 ช้ัน	 ๑๑	 เลขที่	 ๔๐๘	 ถนนพหลโยธิน	 แขวงสามเสนใน	 เขตพญาไท	 กรุงเทพมหานคร	 ๑๐๔๐๐						

ในต่างจังหวัดจะอยู่ที่ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

	 *ทายาทโดยธรรม	 หมายถึง	 ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะได้รับมรดกของผู้ตายมี	 ๖	 ล�าดับ	 ซึ่งแต่ละล�าดับมีสิทธ	ิ										

ได้รับมรดกก่อนหลังกันดังนี้	 	

	 ๑.	 บุตร	 (ผู ้สืบสันดาน)	 ๒.	 บิดามารดา	 ๓.	 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน	 ๔.	 พี่น้องร่วมบิดา	 หรือมารดา

เดียวกัน	 ๕.	 ปูย่าตายาย	 ๖.	 ลุง	 ป้า	 นา	 อา	 กล่าวคือ	 ถ้ามีทายาท	 ล�าดับต้น	 จะตัดสิทธิทายาทล�าดับต่อ	 ๆ	 ไป																								

และคู่สมรสของผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ก็จะได้รับสิทธิได้รับมรดกดด้วย	 คือเป็นทายาทโดยชอบธรรมเช่นกัน
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จากลอตเตอรี่รัฐบาลสยามสู่สลากกินแบ่งรัฐบาล

ภาพเก่าเล่าเรื่อง

	 จากคดีความสลากกินแบ่งรัฐบาล	 ๓๐	 ล้าน	 ท่ียืดเยื้อกัน												

มานานข้ามปี	 และเป็นท่ีสนใจของสังคมในวงกว้าง	 เนื่องจากหวยหรือ											

สลากกินแบ่งรัฐบาลยังคงเป็นความหวังและความฝันของคนไทยมา											

อย่างช้านาน	 ทั้งนี้	 สลากกินแบ่งรัฐบาล	 ได้มีประวัติความเป็นมา																

สืบเนื่องมาจากสังคมของประเทศไทยได้ผูกพันกับเรื่องของความเช่ือ	

โชคลาง	 และการเส่ียงท�านาย	 จึงสะท้อนให้เห็นว่าคนในสังคมต้องการ

พึ่งพาการเสี่ยงดวง	 เพ่ือหวังให้ได้มาซึ่งโชคลาภ	 ทรัพย์สินเงินทอง																			

ดังนั้น	 หวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาล	 จึงมีผลต่อการด�าเนินชีวิตของ										

คนส่วนใหญ่ในสังคม	 เป็นเหมือนความหวังว่าจะโชคดีถูกรางวัลสักครั้ง	

เพื่อได้รับโอกาสให้มีความเป็นอยู ่ท่ีดีขึ้นได้	 แต่กว่าจะมาเป็นสลาก															

กินแบ่งรัฐบาลในทุกวันน้ี	 จะมีประวัติความเป็นมาอย่างไร	 และมีจุดเริ่ม

ต้นและพัฒนาการมาอย่างไรบ้าง	 สามารถติดตามได้ดังต่อไปนี้
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	 กล่าวกันว่าหวยเข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับชาวจีนอพยพกลุ่มหนึ่งในราว	 พ.ศ.	 ๒๓๖๐	 ในระยะแรก									

นิยมเล่นกันเฉพาะในหมู่ชาวจีนอพยพเท่านั้น	 จนกระทั่ง	 พ.ศ.	 ๒๓๗๔-๒๓๗๕	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ																							

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๓	 เกิดข้าวยากหมากแพง	 จึงท�าให้ข้าวขาดตลาดและมีราคาแพง	 เงินตราท่ีหมุนเวียน

ก็หดหายไป	 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเข้าพระทัยว่า	 คงเป็นเพราะมีผู้น�าเงินตราไปซื้อฝิ่นมาเก็บไว้ขาย		

พระองค์จึงโปรดให้เอาฝิ่นมาเผาเสียมาก	 แต่เงินก็ยังคงหายไปจากตลาดอยู่	 ช่วงนั้นเอง	 เจ้าสัวผู้หนึ่งซึ่งเป็นนายอากรสุรา

ชื่อว่า	 “จีนหง”	 ได้เข้าเฝ้ากราบทูลว่า	 สาเหตุที่เงินหายไปนั้นเนื่องจากราษฎรน�าไปใส่ไหฝังดินไว้	 ถ้าจะเรียกเงินขึ้นมา	

ต้องออกหวยให้คนเล่นเหมือนเมืองจีน	 รัชกาลท่ี	 ๓	 ทรงเห็นพ้องกับความคิดของเจ้าสัวจีนหง	 จึงโปรดให้จีนหงออกหวย

ข้ึนครั้งแรก	 เมื่อเดือนย่ี	 ปีมะแม	 พ.ศ.	 ๒๓๗๕	 โดยผู ้ที่ได้รับสัมปทานเป็นนายอากรหวยจะได้รับบรรดาศักดิ์

เป็น	 “ขุนบาลเบิกบุรีรัตน์”	 หรือคนทั่วไปเรียก	 “ขุนบาล”	 ซึ่งเป็นผู้อ�านวยการออกหวยทุกวัน	 ดังนั้น	 เจ้าสัวจีนหง	

นอกจากจะเป็นนายอากรสุราแล้ว	 ยังเป็นนายอากรหวย	 มีต�าแหน่งเป็นขุนบาลหารายได้ให้รัฐบาลอีกด้านหนึ่งด้วย						

โดยรายได้จากอากรหวยมีจ�านวนมากและได้กลายเป็นรายได้ท่ีส�าคัญของรัฐ	 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๔	 มีผู้ขอผูกอากรหวยออกไปตั้งท่ีเพชรบุรีและอยุธยา	 แต่เล่นอยู่ไม่นาน	 พระองค์จึงโปรดให้เลิก

หวยทั้งสองแห่งเสีย	 เนื่องจากทรงเห็นว่าราษฎรยากจนลงกว่าเดิม

	 จากนั้น	 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	 ๕	 ชาวสยามได้เปิดรับวิทยาการจาก

ตะวันตกในทุกด้าน	 ส่งผลให้เกิดการเข้ามาของวัฒนธรรมและวิทยาการจากตะวันตก	 หนึ่งในวิทยาการนั้นคือ	 การออก

รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล	 หรือลอตเตอร่ี	 โดยมีชาวอังกฤษ	 ชื่อนายเฮนรี					

อาลาบัสเตอร์	 (Henry	 Alabaster)	 เป็นผู้น�าการออกรางวัลสลากเข้ามาเผยแพร่

ในสยามเป็นครั้งแรก	 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	

รัชกาลที่	 ๖	 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่	 ๑	 (ประมาณปี	 พ.ศ.	 ๒๔๖๐)	

ประเทศอังกฤษ	 มีความต้องการที่จะกู ้เงินจากสยามเพ่ือใช้ในการสงคราม															

แต่ด้วยอังกฤษไม่สามารถที่จะขอกู้จากรัฐบาลสยามได้โดยตรงเพราะเกรงว่าจะ

เกิดปัญหาการเมืองภายในประเทศ	 จึงด�าเนินนโยบายกู้เงินจากประชาชน														

ชาวสยามโดยตรงด้วยการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและต่อมารัชกาลที่	 ๖ 

ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ออก	 “ลอตเตอรี่เสือป่าล้านบาท” 
เพื่อหารายได้บ�ารุงกองเสือป่าอาสาสมัคร	 โดยพิมพ์จ�านวน	 ๑	 ล้านฉบับ

จ�าหน่ายฉบับละ	 ๑	 บาท

นายเฮนรี  อาลาบัสเตอร์
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	 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองสยามสู่ประชาธิปไตยในปี	 ๒๔๗๕	 สลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกรางวัล

อีกครั้งในปี	 ๒๔๗๖	 เนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้นประสบปัญหาด้านการคลัง	 จึงมีนโยบายให้ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล	

โดยใช้ชื่อว่า	 “ลอตเตอรี่รัฐบาลสยาม”	 โดยพิมพ์ออกจ�าหน่ายจ�านวน	 ๑	 ล้านฉบับ	 ฉบับละ	 ๑	 บาท	 ปีละ	 ๔	 งวด	

และในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๘๒	 สลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มมีการด�าเนินการอย่างเป็นทางการ	 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โอน

กิจการสลากกินแบ่งรัฐบาลมาสังกัดในกระทรวงการคลัง	 นับจากช่วงเวลานั้นการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในประเทศไทย

ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 โดยถือว่าวันที่	 ๕	 เมษายน	 ๒๔๘๒	 เป็นวันสถาปนาส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

	 จนกระทั่งในปี	 ๒๕๑๗	 ได้มีการออกพระราชบัญญัติส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้น	 ก�าหนดให้ส�านักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาลมีลักษณะเป็นนิติบุคคล	 และเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง	 ซึ่งมีการด�าเนินการมาจนถึง

ปัจจุบัน	 จากนั้น	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๘	 สลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากการกุศลได้รวมเข้าด้วยกันโดยออกเดือนละ	 ๒	 ครั้ง		

รายได้สุทธิที่ได้รับถูกจัดสรรให้แก่หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ตามจุดประสงค์ของการออกสลาก	 นอกจากนี้	 ส�านักงานสลาก													

กินแบ่งรัฐบาลยังได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อสบทบเป็นรายได้ของแผ่นดินโดย															

น�ารายได้มาพัฒนาประเทศต่อไป

ที่มา

พรรคเพ่ือไทย.	 เกร็ดความรู้  :  ความเป็นมาของสลากกินแบ่งรัฐบาลในประเทศไทย.	 สืบค้นเมื่อวันท่ี	 ๕	 มีนาคม	

	 ๒๕๖๑	 จาก	 http://www.ptp.or.th

ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล.	 ประวัติความเป็นมา.	 สืบค้นเมื่อวันที่	 ๕	 มีนาคม	 ๒๕๖๑	 จาก	 http://www.glo.or.th

สลากกินแบ่งรัฐบาลในประเทศไทย.	 ประวัติความเป็นมา.	 สืบค้นเมื่อวันที่	 ๕	 มีนาคม	 ๒๕๖๑	 จาก	 http://news.

	 mthai.com/hot-news/economy-new
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เรื่องน่ารู้

 การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก  (Asia  Pacific  Parliamentary  Forum  -  APPF)

ก่อตั้งขึ้นในปี  ค.ศ.  ๑๙๙๓  เพื่อเป็นเวทีให้สมาชิกรัฐสภาของประเทศต่างๆ  ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  หารือและแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและประเด็นต่าง  ๆ  ที่เป็นที่สนใจร่วมกัน  รวมทั้ง  การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  สิทธิเสรีภาพ                     

ของพลเมือง  และสันติภาพภายในภูมิภาค  การประชุมรัฐสภาภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิก  เป็นองค์กรการประชุมของ

สมาชิกรัฐสภาในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก  ซึ่งจัดต้ังข้ึนโดยการริเร่ิมของนายยาซูฮิโร  นากาโซเน่  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

และอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น  ร่วมกับสมาชิกรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจ�านวนหนึ่ง  โดยมีวัตถุประสงค์

ให้สมาชิกรัฐสภาได้หารือร่วมกันในประเด็นปัญหาต่าง  ๆ  ของภูมิภาคในยุคหลังสงครามเย็น  และที่เป็นผลจากการเติบโต 

การประชุมประจ�าปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก 

(APPF)  ครั้งที่  ๒๖
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และการรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค  กับส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  สิทธิเสรีภาพของพลเมือง

และสันติภาพภายในภูมิภาค  ในช่วงปลายปี  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ประเทศผู้ร่วมก่อตั้ง  APPF  ได้ทาบทามให้ประเทศไทย     

เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อต้ังของ  APPF  ด้วย  เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีบทบาทส�าคัญท้ังในอาเซียน     

และ  องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  (APEC)  ดังนั้น  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๓๔  รัฐสภาโดย 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  จึงได้ส่งคณะผู้แทนระดับสูงเดินทางไปร่วมการประชุม  เตรียมการก่อตั้ง  APPF  ณ  ประเทศ 

ออสเตรเลีย  โดยประเทศไทยได้ร่วมลงนามในปฏิญญาโตเกียว  (Tokyo  Declaration)  เพ่ือการจัดตั้ง  APPF  อย่างเป็น

ทางการในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๖

	 บทบาทและการมีส่วนร่วมของรัฐสภาไทย การประชุม  APPF  มีโครงสร้างขององค์กรที่คล่องตัว

สอดคล้องกับลักษณะพหุนิยม  และความหลากหลายของภูมิภาค  สามารถท�าหน้าที่ได้กว้างขวาง  ทั้งยังไม่มีข้อก�าหนดท่ี

จะเป็นข้อจ�ากัดในการท�างานและขยายสมาชิกภาพในภายภาคหน้าและเป็นองค์กรสมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศ                                       

ที่สามารถรวบรวมประเทศริมขอบแปซิฟิก  (Pacific  Rim)  ท่ีมีบทบาทส�าคัญในการเมืองและการค้าระหว่างประเทศ  

และของภูมิภาคในปัจจุบันเป็นสมาชิกได้หลายประเทศ  APPF  จึงเป็นองค์กรสมาชิกรัฐสภาภูมิภาคอีกองค์กรหนึ่ง              

นอกเหนือจากสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก  (APPU)  ท่ีจะมีศักยภาพและบทบาทส�าคัญในการใช้มาตรการ     

ทางรัฐสภาเพื่อพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาของภูมิภาคในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี
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 การประชุมประจ�าปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก	 ครั้งที่	 ๒๖	 (The  26th  Annual 

Meeting  of  the  Asia-Pacific  Parliamentary  Forum  -  APPF)  จัดขึ้นระหว่างวันที่  ๑๘-๒๑  มกราคม  ๒๕๖๑                

ณ  โรงแรม  J.W.  Marriott  กรงุฮานอย  สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม  มผีูเ้ข้าร่วมการประชมุจ�านวน  ๓๕๔  คน  โดยมรีฐัสภา

จากประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุมจ�านวน  ๒๐  ประเทศ  และประเทศผู้สังเกตการณ์จ�านวน  ๑  ประเทศ  ได้แก ่ 

บรูไนดารุสซาลาม  การประชุม  APPF  ครั้งท่ี  ๒๖  ประกอบด้วย  การประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรี  การประชุม                         

คณะกรรมการบริหาร  การประชุมคณะท�างาน  การประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างข้อมติและแถลงการณ์ร ่วม                                

และการประชุมเต็มคณะ  โดยจะพิจารณาในประเด็นต่าง  ๆ  ที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคง                           

ด้านเศรษฐกิจและการค้าและด้านความร่วมมือในภูมิภาค  ซึ่งรวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันหรือข้อกังวลของประชาคมโลก

 บทบาทของคณะผู้แทนไทย  ในการประชุมประจ�าปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก  คร้ังที่  ๒๖ 
คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เข้าร่วมอภิปราย  เพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมวาระต่าง ๆ  

ดังนี้

 การประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรี	 คุณหญิงทรงสุดา  ยอดมณี  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ               

ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรีในหัวข้อ  “การสนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืนและความมั่งคั่งร่วมกัน”  โดยได้กล่าวถึงการปฏิบัติของไทย  เพื่อให้ด�าเนินตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน                     

ในเป้าหมายที่  ๕  ในเรื่องการบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและการให้อ�านาจแก่สตรีและเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ 

ซึ่งรวมถึงการผ่านกฎหมายหลายฉบับท่ีขจัดความรุนแรงทางเพศต่อสตรี  เช่น  พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘  และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๖๐

 การประชุมเต็มคณะ	 ได้แก่
 ๑.  การประชุมเต็มคณะ  วาระที่  ๑  ด้านการเมืองและความมั่นคง

  พลเอก  สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฯ  ได้กล่าว

ถ้อยแถลงในหัวข้อ  “การสนับสนุนการทูตรัฐสภาเพื่อสันติภาพ  ความมั่นคง  และความมั่งคั่งในภูมิภาคและโลก”                  
โดยกล่าวถึงการสนับสนุนบทบาทของการทูตรัฐสภาให้มากยิ่งขึ้นโดยผ่านการปฎิสัมพันธ์และความร่วมมือท่ีใกล้ชิดมากขึ้น 

ต้องอาศัยความน่าเช่ือถือและสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง  ซึ่งอยู่บนข้อก�าหนดขั้นพื้นฐาน  ๓  ประการ  ได้แก่                 

๑.  ความสัมพันธ์ในการท�างานอย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับรัฐสภา  ๒.  อ�านาจที่ได้รับมอบจากประชาชนให้แก่                      

ผู้แทนรัฐสภาของตนต้องแข็งแกร่ง  และ  ๓.  ความตั้งใจของสมาชิกรัฐสภาท่ัวโลกท่ีจะมองข้ามพรมแดนประเทศได้ทันที

และยอมรับว่าความกังวลของโลกนั้นเป็นความกังวลของตนเองเช่นกัน
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 ๒.  การประชุมเต็มคณะ  วาระที่  ๒  ด้านเศรษฐกิจและการค้า

  พลเรือเอก  พัลลภ  ตมิศานนท์  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ในฐานะผู้แทนไทย  ได้กล่าวถ้อยแถลง

ใน  ๒  หัวข้อ  ได้แก่  ๑.  หัวข้อ  “ความม่ันคงทางอาหารและการพัฒนาด้านเกษตรกรรมที่ยั่งยืน”  ซึ่งได้กล่าวถึง            
ความส�าคัญของความมั่นคงทางอาหารในฐานะ  ประเด็นส�าคัญที่สหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ                 

แสดงความกังวล  โดยสอดคล้องกับเป้าหมายที่  ๒  ของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  “ยุติความหิวโหย  บรรลุ              
ความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมท่ียั่งยืน”  ๒.  หัวข้อ  “การสนับสนุนวิสาหกิจ
ขนาดกลาง  ขนาดย่อม  และรายย่อย  ในยุคดิจิทัล”  ซึ่งได้กล่าวว่า  ประเทศไทยให้ความส�าคัญในการสนับสนุน

วิสาหกิจขนาดกลาง  ขนาดย่อมและขนาดเล็กในยุคดิจิทัล  โดยน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

 ๓.  การประชุมเต็มคณะ  วาระที่  ๓  ด้านความร่วมมือด้านการพัฒนาในภูมิภาค              

  พลเรือเอก  ทวีวุฒิ  พงศ์พิพัฒน์  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ในฐานะผู้แทนไทย  ได้กล่าวถ้อยแถลง

ใน  ๒  หัวข้อ  ได้แก่  ๑.  หัวข้อ  “การยกระดับการด�าเนินการร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 

ซึ่งกล่าวถึงความส�าคัญของปัญหาและความจ�าเป็นในการด�าเนินการร่วมกันของภาคส่วนต่าง  ๆ  เพื่อตอบสนองต่อ      

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ตามด้วยบริบทการด�าเนินงานของประเทศไทยซึ่งสนับสนุนข้อตกลงระหว่างประเทศ

และมีการด�าเนินงานเพื่อบรรลุรวมทั้งกล่าวถึงบริบทของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการออกกฎหมายและแก้ไขกฎหมาย     

ที่เกี่ยวข้อง  เเละเห็นว่าประเทศพัฒนาแล้วควรเป็นผู้น�าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนการพัฒนา            

ขีดความสามารถในการปรับตัว  ขณะท่ีประเทศก�าลังพัฒนาสามารถเพิ่มศักยภาพในการปรับตัวและลดความเสี่ยงที่จะ

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยผ่านการถ่ายโอนความรู้และเทคโนโลยีและการสนับสนุนด้านการเงินตาม

เป้าหมายสากล  ๒.  หัวข้อ  “การส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวระดับภูมิภาค”  ซึ่งได้กล่าวถึง               

การท่องเที่ยวในฐานะอุตสาหกรรมที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของโลกและเกี่ยวข้องกับผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม  ส่งผลให้

เกิดความเข้าใจทางวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทุกภาคส่วน  และเชื่อว่าการท่องเท่ียวท่ีเข้มแข็งต้อง

เริ่มจากระดับท้องถิ่นในเรื่องการบริการความหลากหลาย  และวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานของประเทศ

 ทั้งนี้  จากการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกครั้งนี้  รัฐสภาในฐานะประเทศสมาชิกจะน�าข้อหารือ

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการประชุมนี้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน  เพื่อยกระดับการด�าเนินการและ                 

การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  ซึ่งการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกครั้งต่อไปจะมีขึ้นในเดือนมกราคม  ๒๕๖๒            

ณ  เสียมราฐ  ประเทศกัมพูชา

ที่มา
กระทรวงการต่างประเทศ.  ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก.  สืบค้นเม่ือ  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๑  จาก  http://www.mfa.go.th/

  main/th/media-center/30/63768. 

รัฐสภาระหว่างประเทศ.  การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก.  สืบค้นเมื่อ  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๑                                   

  จาก  https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=35259

ตามติดภารกิจ  สนช.  การเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก.  สืบค้นเมื่อ  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๑       

  จาก  http://click.senate.go.th

องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ.  สรุปผลการเข้าร่วมประจ�าปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก.  สืบค้นเม่ือ  ๕ 

  มีนาคม  ๒๕๖๑  จาก  https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.
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